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สมัยวิสามัญ (สมัยท่ี ๒) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ 

วันพฤหัสบดีท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง



ระฒียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง 

สมัยวิสามัญ (สมัยที่ ๒) ประจำปีพ.ศ. ๒๕๖๒ 

วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ระเบียบวาระที่ ๑ 

ระเบียบวาระที่ ๒

ระเบียบวาระที่ ๓

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง 

สมัยสามัญ (สมัยท่ี ๒) คร้ังท่ี ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ฒี่อวันที่ 

๒๙ กันยายน ๒๕๖๒

เร่ืองท่ีเสนอ

๓.๑ ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การบริหาร 

ส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

๓.๒ ญัตติ การคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ลำปาง และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ 

บริหารส่วนจังหวัดลำปาง

๓.๓ ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)



รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง 

สมัยวิสามัญ (สมัยที่ ๒) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 

วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓0 น. 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ผู้มาประชุม

๑. นายวสันต์ อุณหเลขจิตร ตำแหน่ง รองประธานสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง (๑)

๒.นายบุญเลิศ แสนเทพ ตำแหน่ง รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง (๒)

๓. น.ส.มนชยา ชรากร ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอเมืองลำปาง

๔. นายอำนวย วรญาณกุล ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอเมืองลำปาง

๕. นายถาวร บุปผาเจริญ ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอเมืองลำปาง

๖.นายณรงค์ พินธิสืบ ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอเมืองลำปาง

๗. นายประสิทธิ้ เตขะปลูก ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอเมืองลำปาง

๘. นายวิเชียร เรืองบุญมา ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอเมืองลำปาง

๙. นายนิกร ธรรมสังกา ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอเมืองลำปาง

๑๐.นายพิเซฐ ทินอยู่ ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอเกาะคา

๑๑.นายมิตร ธรรมวงศ์ ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอ เกาะคา

๑๒.นายสมบูรณ์ รูปสะอาด ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอแจ้ห่ม

๑๓.นายธีรพล ศรีวงษ์ ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภองาว

๑๔.นายนิพนธ์ นันทะสิ ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภองาว

๑๕.นางสุปราณี เกิดมูล ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอวังเหนือ

๑๖.นายบุญเชิด พรมศร ตำแหน่ง สมาชิกสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอห้างฉัตร

๑๗.นายจิรพิพัฒน์ วงศ์เปีย ตำแหน่ง สมาชิกสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอแม่เมาะ

๑๘.นายธรรมการ ชุมศรี ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอแม่เมาะ

๑๙.นายเดซท่วี ศรีวิขัย ตำแหน่ง สมาชิกสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอเถิน

๒๐.นายเขน ปานสังข์ ตำแหน่ง สมาชิกสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอเสริมงาม

๒๑.นายปิสันธน์ รัตนวราภรณ์ ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอสบปราบ

๒๒.พ.ต.ท.พิมล คงทอง ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอแม่พริก

ผู้ขาดประชุม

๑.นายพิษณุพล ประสาน ตำแหน่ง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

๒.'นายรัดนชัย สมมี ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอวังเหนือ



Is

ผูเ้ข้าร่วมประชุม

๑. นางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง ตำแหน่ง

๒. นางสาวพรรณี การะกัน ตำแหน่ง

๓. นางสาวเพ็ญสิริ ไซยวรรณ ตำแหน่ง

๔. นายธีทัต ธรรมธิกูล ตำแหน่ง

๔. นางพุดแก้ว พันธ์สุภา ตำแหน่ง

๖. นายสิทธิพงศ์ คำบุญชู ตำแหน่ง

๗. นายบุญส่ง ศรีกอนติ ตำแหน่ง

๘. นางณัซซา สิทธิไพศาล ตำแหน่ง

๙. นางกนกพรรณ บันตาวัง ตำแหน่ง

๑๐. นายปรีชา กันหล้า ตำแหน่ง

๑๑. นายวรพงศ์ ยศเรืองศรี ตำแหน่ง

๑๒. นางอภิสรา บุตสีทา ตำแหน่ง

๑๓. นางดวงดาว อานุภาพยรรยง ตำแหน่ง

๑๔. นางสายใจ ฃันธิกุล ตำแหน่ง

๑๔. นางประนอม จันทร์วงศ์ ตำแหน่ง

๑๖. นางนิตยา สายอุปราช ตำแหน่ง

๑๗. นางราตรี ธงศรี ตำแหน่ง

๑๘. นายชูศักด้ิ ตุ้ยบาง ตำแหน่ง

๑๙. นายภัทรพงศ์ เถายศ ตำแหน่ง

๒๐1, นางสาวซุตินันท์ ศรีนุต ตำแหน่ง

๒๑. นายสุฑิตย์ มงคลคลี ตำแหน่ง

๒๒. นายเฉลิมพล ม่ิงเช้ือ ตำแหน่ง

๒๓. นางสาวปิณรสี ตันเกียรติชัย ตำแหน่ง

๒๔. นางรุ่งระวิ แผ่นทอง ตำแหน่ง

๒๔. นางสาวจิรพรรณ ศรีนวลฟูต๊ะ ตำแหน่ง

๒๖. นายไกรเซษฐ์ ทองบุตร ตำแหน่ง

๒๗. นางสมพร กาไวย์ ตำแหน่ง

๒๘. นายสมชาย อุดมสารี ตำแหน่ง

๒๙. นายนิรันดร วงศ์สุวรรณ ตำแหน่ง

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดรักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ผู้อำนวยการกองช่าง

ผู้อำนวยการกองคลัง

รักษาการในตำแหน่งผอ.โรงเรียนวอแก้ววิทยา 

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม

รักษาราชการแทนผู้อำนวยกองกิจการสภาฯ

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง

หัวหน้าฝ่ายกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการบริหารงานท่ัวไป

หัวหน้าฝ่ายทรัพย์สิน

หัวหน้าฝ่ายวิชาการพัสดุและประมวลผล

หัวหน้าฝ่ายประซาสัมพันธ์

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา

หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายงบประมาณ

หัวหน้าฝ่ายสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม

หัวหน้าฝ่ายบัญชี

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการเงิน 

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ 

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายนิติการ 

หัวหน้าฝ่ายการประชุม (เลขานุการสภาฯ)

รักษาการในตำแหน่งหัว'หน้าฝ่ายการผังเมืองฯ 

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายเคร่ืองจักรกล



๓

ผู้เข้าร่วมประชุม

๓๐. นางปราณี แก้วขัด ตำแหน่ง นักจัดการงานท่ัวไปชำนาญการ

๓๑. นางนงสักษณี พรมพันธ์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

๓๒. นางธิญาดา จันจ๊ะวงศ์ ต0าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

๓๓. นางสาววิมลรัตน์ ขำระหงษ์ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

๓๔. นายบีญญา สุริยะ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

๓๕. นางจุไรรัตน์ สอนลือ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

๓๖. นายพรฑศพล ชมพูศรี ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

๓๗. นางสาวนพมาศ ขัยยาดำ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

๓๘. นางเตือนใจ ภักดีวงศ์ ตำแหน่ง นักประขาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

๓๙. นางสุภาพร เหง่ียมไพศาล ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประซาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

๔๐. นายทศพร อินต๊ะรักษา ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป

๔๑. นายประจวบ ธรรมญาต ตำแหน่ง นักการภารโรง

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๔๕ น.

เมื่อสมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง มาประชุม ครบองค์ประชุมจำนวน 

๒๒ คน แล้ว นางสมพร กาไวย์ เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้ให้สัญญาณเชิญสมาซิก 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เข้าห้องประชุม

นางสมพร กาไวย์ บัดนี้สมาซิกครบองค์ประชุมแล้ว เน่ืองจากท่านพิษณุพล ประสาน ประธานสภา

เลขานุการสภาฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ติดภารกิจเร่งด่วนไม่สามารถมาประชุมวันนี้ได้ และ

ท่านวสันต์ อุณหเลขจิตร รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง คนท่ี ๑ 

ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ จึงขอเรียนเชิญท่านบุญเลิศ แสนเทพ รองประธานสภา 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง คนท่ี ๒ ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาองค์การ 

บริหารส่วนจังหวัดลำปาง ข้ึนจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย และทำหน้าที่ประธาน 

ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง 

เร่ือง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒ 

ประจำปีพ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง มีเรื่องเร่งด่วนที่จะต้อง 

เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางพิจารณาให้ความเห็นชอบ แต่เน่ืองจาก 

ขณะน้ีไม่อยู่ในช่วงเวลาสมัยประชุม สมัยสามัญประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ เพ่ือประโยชน์แห่ง 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด สมควรท่ีจะเรียกประชุมสภาเปีนการประชุมสมัยวิสามัญ 

ดังน้ัน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๕ แห่งพระราฃบัญญ้ติองค์การบริหารส่วน 

จังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี ๓ พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับความ 

ในข้อ ๓๖ (๑) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น



นางสมพร กาไวย์ 

เลขานุการสภาฯ

นายบุญเลิศ แสนเทพ 

ประธานสภาฯ 

ระเบยีบวาระที ่ ๑

พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๔๔๔ จึงเรียกประชุมสภาองค์การบริหาร 

ส่วนจังหวัดลำปาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๔๖๒ มีกำหนด ๗ วัน 

ต้ังแต่วันท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๔๖๒ ถึงวันท่ี ๖ พฤศจิกายน ๒๔๖๒ จึงประกาศมาเพื่อทราบ 

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๖๒ ลงข่ือ นายพิษณุพล ประสาน 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

วันน้ีเป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒ 

ประจำปี พ.ศ.๒๔๖๒ ผมขอดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ 

เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุม

เร่ืองแรก รายงานผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จากกรมส่งเสริมการปกครอง 

ท้องถิ่น ประจำปี ๒๔๖๒ ตามหนังสือจังหวัดลำปาง ท่ี ลป ๐๐๒๓.๔/ว ๓๑๗๖ 

ลงวันท่ี ๑ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๒ ลำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง 

ได้แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๒ งบเงินอุดหนุน 

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนลำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถ่ิน 

จำนวน ๑ โครงการ คือโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟ้ลท์ติกคอนก่ริตผสมยางพารา 

ทางหลวงท้องถ่ิน ลป.ถ.๑-๐๐๔๘ สายบ้านแม่สุก -  บ้านขามช่วงบ้านไร่ หมู่ที่ ๔ -  

บ้านด้นงุ้น หมู่ท่ี ๓ ตำบลหัวเมือง อำ๓ อเมืองปาน จังหวัดลำปาง ขนาดกว้าง ๔.๔๐ เมตร 

ยาว ๓,๔๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๙,๒๔๐ ตารางเมตร 

จำนวนเงินงบประมาณ ๙,๘๔๐,๐๐๐ บาท (เก้าล้านแปดแสนท้าหมื่นบาทถ้วน)

ในกาวนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้ดำเนินการเบิกจ่ายโครงการดังกล่าว 

เรียบร้อยแล้วโดยเบิกจ่ายตามฎีกาเลขท่ี ๓๗๔๖/๒๔๖๒ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๔๖๒ 

เป็นจำนวนเงินท้ังลิน ๖,๘๒๓,๐๐๐ บาท (หกล้านแปดแสนสองหมื่นสามพันบาทล้วน) 

จึงขอรายงานให้สภาได้รับทราบ รายละเอียดปรากฏตามหนังสือที่แจกหากต้องการทราบ 

รายละเอียดเพ่ิมเติม สอบถามได้ท่ีกองคลัง

เร่ืองท่ีสอง รายงานการประกาศใช้แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง 

(พ.ศ.๒๔๖๑ - ๒๔๖๔) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๑ ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง 

ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง (พ.ศ. ๒๔๖๑ -  ๒๔๖๔)

เม่ือวันท่ี ๓๐ กรกฎาคม ๒๔๖๒ ไปแล้วน้ัน เน่ืองจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง 

ได้รับหนังสือจังหวัดลำปาง ด่วนที่สุดที่ ลป ๔๑๐๐๔/๔๔๑๙๙ ลงวันท่ี ๒๖ กันยายน 

๒๔๖๒ เรื่องแนวทางการดำเนินโครงการซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เน่ืองในโอกาส 

มหามงคลพระราซพิธีบรมราชาภิเษกโดยมอบหมายภารกิจให้องค์การบริหารส่วน 

จังหวัดลำปาง สนับสบุนงบประมาณการจัดทำซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เน่ืองใน 

โอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จำนวน ๒ จุด คือ จุดท่ี ๑ บริเวณถนน 

พหลโยธิน ช่วงระยะทางกิโล๓ ตรท่ี ๖๘๙-๖๙๐ ระหว่างสถานีตรวจสอบน้ัาหนักเกาะคา



นายบุญเลิศ แสนเทพ (ขาเข้า) ถีงพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.เกาะคา จ.ลำปาง จุดท่ี

ประธานสภาฯ ๒ บริเวณถนนจามเทวี หน้าศูนย์ตรวจสอบและเฝืาพิง เขต ๓ ลำปาง ต.บ่อแร้ว อ.เมือง

ลำปาง จ.ลำปาง จึงประกาศใช้แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง (พ.ศ.

๒๕๖๑ -  ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ฉบับท่ี ๑ เม่ือวันท่ี ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ รายละเอียดตาม 

หนังสือที่แจก หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถสอบถามไต้ท่ีกองแผน 

และงบประมาณ

เรื่องท่ีสาม หารือการก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์บ้านนาดู1 หมู่ที่ ๓ 

ตำบลวังเงิน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ตามที่ฝ่ายบริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ลำปางได้แจ้งให้สภาทราบว่าไต้มืการหารือลำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดลำปางกรณี 

ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์บ้านนาดู่ หมู่ที่ ๓ ตำบลวังเงิน อำเภอแม่ทะ จังหวัด 

ลำปาง โดยไต้ระบุว่าจะสร้างอาคารอเนกประสงค์ในเขตที่ดินที่ผู้ให้บริจาคท่ีดินระบุว่า 

เพ่ือใช้เป็นสถานท่ีก่อสร้างเมรุของวัดบ้านนาดู'น้ัน บัดนี้สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัด 

ลำปางไต้ตอบข้อหารือดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว โดยมีความเห็นว่าการดำเนินการก่อสร้าง 

อาคารอเนกประสงค์ในเขตที่ดินของวัดบ้านนาดู่ ต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการ 

บริจาคของข้อตกลงในหนังสือสัญญาให้ท่ีดิน จึงแจ้งให้สภาแห่งน้ีได้รับทราบ หากต้องการ 

ทราบรายละเอียดเพ่ิมเติม สามารถสอบถามไต้ท่ีลำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

เร่ืองท่ีสี โครงการจัดงาน เน่ืองในวันองค์การบริหารส่วนจังหวัด ด้วยวันท่ี ๑ พฤศจิกายน 

ของทุกปี เป็นวันองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง โดย 

การนำของนางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษา 

ราขการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วน 

จังหวัดลำปางได้กำหนดจัดโครงการจัดงานเน่ืองในวันองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพ่ือ 

เป็นการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีภายในองค์กร เสริมสร้างความเป็นหน่ึงเดียว 

เสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งกิจกรรมมีทั้งภาคเข้าภาคบ่ายและภาค 

คํ่าประกอบด้วย ด้งนี้

๑.กิจกรรมภาคเข้า ณ ห้องประขุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ข้ัน ๑ 

เวลา ๐๘.๓๐ น. ตักบาตรข้าสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ ๙ รูป 

เวลา ๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น. พิธีทางศาสนา

เวลา ๑๐.๐๐-๑๐.๓๐ น. พิธีมอบใบประกาศบุคคลต้นแบบผู้ปฏิบัติงานดีเด่นของ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

๒. กิจกรรมภาคบ่าย ณ สนามองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ต้านหลัง 

เวลา ๑๐.๐๐-๑๐.๓๐น. นักกีฬาสิเขียว ฟ้า เหลืองและม่วง เดินขบวนไปอยู่ประจำสี 

เวลา ๑๑.๐๐-๑๒.๐๐น. แข่งขันกีฬาพ้ืนบ้าน เกมซักกะเย่อ เกมว่ิงกระสอบ ว่ิงกระแทกไข่ 

อุ้มลูกโป่งข้ามแดน ปิดตาตีปีบ



๖
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ผู้อำนวยการกองช่าง
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ประธานสภาฯ 

ระเบยีบวาระที ่๒

เวลา ๑๔.๐๐-๑๖.๓๐น. แข่งขันกีฬาฟุตบอล และแชร์บอล 

มีการประกวดกองเชียร์หรีดแต่ละสี

๓.กิจกรรมภาคค่ํา ณ อาคารโดมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง 

เวลา ๑๗.๐๐ น. ประกวดร้องเพลงแต่ละสี รับประทานอาหารเย็น 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แจกให้กับทุกท่าน ขอเชิญทุกท่านมาร่วมงานวัน 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด ของพวกเราด้วย

เร่ืองท่ีห้า พิจารณายกเลิกหรือทบทวนการวินิจฉัยโครงการท่ีมีขนาดใหญ่เกินศักยภาพ 

องค์กรปกครองส่วนห้องถ่ิน ตามท่ีจังหวัดลำปางได้แจ้งการวินิจฉัยว่าโครงการท่ีมีขนาด 

ใหญ่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนห้องถ่ินอ่ืน คือโครงการท่ีมีวงเงินการซ้ือหรือการ 

จ้างคร้ังหน่ึงเกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐บาทข้ึนไป องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง พิจารณาแล้ว 

ว่าการกำหนดวงเงินของโครงการท่ีมีขนาดใหญ่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วน 

ห้องถ่ินอ่ืนดังกล่าว เป็นอุปสรรคต่อการให้ความช่วยเหลือสนับสนุนองค์กรปกครองส่วน 

ท้องถ่ินในจังหวัดลำปาง กรณีเกิดเหตุการณ์หรือจำเป็นเร่งต่วน ดังน้ันองค์การบริหาร 

ส่วนจังหวัดลำปาง จึงได้ทำหนังลือถีงผู้ว่าราขการจังหวัดลำปาง ให้พิจารณายกเลิกหรือ 

ทบทวนการวินิจฉัยโครงการท่ีมีขนาดใหญ่เกินศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ตาม 

หนังสือด่วนที่สุด ท่ี ลป ๔๑๐๐๑/๔๓๒๑ ลงวันท่ี ๑๖ ตุลาคม ๒๔๖๒ ท่ีได้แจกให้กับ 

สมาชิกทุกท่านไปแล้ว

เร่ืองท่ีหก รับโอนและแต่งต้ังพนักงานส่วนท้องถ่ินอ่ืนให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง 

นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้รับโอนและ 

แต่งต้ังพนักงานส่วนท้องถ่ินอื่นให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง คือ นายธีทัต 

ธรรมธิกูล ดำแหบ่ง ผู้อำนวยการกองช่าง นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง กองช่าง 

เทศบาลตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง มาดำรงดำแหบ่ง ผู้อำนวยการ 

กองช่าง นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง กองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง 

ต้ังแต่วันท่ี ๒ ตุลาคม ๒๔๖๒ ขอเชิญคุณธีทัต ธรรมธิกูล ผู้อำนวยการกองช่าง 

ได้กล่าวต่อที่ประขุมสภาแห่งนี้

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ 

ทุกท่าน กระผมนายธีทัต ธรรมธิกูล ดำแหบ่ง ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วน

จังหวัดลำปาง มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้ร่วมงานกับสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ลำปาง ขอขอบคุณ
-ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๒

รับรองรายงานการประขมุสภาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดลำปาง สมัยสามัญ 

(สมัยท่ี ๒) คร้ังท่ี ๔ ประจำป ีพ.ศ. ๒๔๖๒ เมือ่วันท่ี ๒๙ กันยายน ๒๔๖๒



นายบุญเลิศ แสนเทพ - รายงานการประขุม มีทั้งหมด ๑๔ หน้า เชิญท่านสมาซิกตรวจสอบ 

ประธานสภาฯ - ท่านใดจะขอแก้!ขรายงานการประขุม ขอเชิญ

- ไม,มีท่านใดแก้ไขในรายงานการปกระขุม ผมจะขอมติในที่ประขุม 

-ฃณะน้ีมีสมาชิกอยู่ในที่ประขุมจำนวน ๑๘ คน ครบองค์ประขุม

- สมาชิกท่านใดเห็นขอบให้รับรองรายงานการประขุมสภาองค์การบริหารส่วน 

จังหวัดลำปาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ คร้ังท่ี ๔ ประจำปีพ.ศ. ๒๔๖๒ เม่ือวันท่ี 

๒๙ กันยายน ๒๔๖๒ โปรดยกมือ จำนวน ๑๗ เสียง

- สมาชิกท่านใดไม,เห็นขอบให้รับรองรายงานการประขุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ลำปาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ คร้ังท่ี ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๔๖๒ เม่ือวันท่ี

๒๙ กันยายน ๒๔๖๒ โปรดยกมือ ไม่มี

มติท่ีประขมุ เปน็อันว่าทีป่ระขมุแหง่นีม้มีตเิหน็ชอบ จำนวน ๑๗ เสียง ให้การรับรองรายงาน

การประขมุสภาองคก์ารบริหารสว่นจงัหวัดลำปาง สมัยสามัญ สมยัท่ี ๒ คร้ังท่ี ๔ 

ประจำปพี.ศ. ๒๔๖๒ เม่ือวันท่ี ๒๙ กันยายน ๒๔๖๒ ไม่เห็นชอบจำนวน - เสียง 

งดออกเสียงจำนวน ๑ เสียง

-ต่อไประเบียบวาระที่ ๓ 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอ

๓.® ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน 

จังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๓

- ขอเชิญฝ่ายบริหารแถลง

นางสาวพรรณี ฤาระกัน เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางท่ีเคารพ และสมาชิกสภาองค์การ 
รองปลัด อบจ.ลำปาง บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ดิฉันนางสาวพรรณี การะกัน รองปลัดองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้รับมอบหมายจากนางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง รองปลัด

องค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราขการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติ 

หน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ให้แถลงประกอบการใน ๓.๑ ญัตติขอ

อนุมัติโอนงบประมาณ'รายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณ 

รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๓ ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้ 
ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง งบประมาณรายจ่ายประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๓ เม่ือวันท่ี ๒๗ กันยายน ๒๔๖๒ ได้ต้ังงบประมาณรายจ่าย 
ประเภทงบกลาง ประเภทลำรองจ่าย จำนวน ๓๖,๑๑๐,๐๐๐ บาท น้ัน เน่ืองจาก 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้รับหนังสือจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนที่สุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๖/ว ๓๘๑๔ ลงวันท่ี ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๔๖๒ได้แจ้งแนว 
ทางการคำเนินโครงการก่อสร้างซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เน่ืองในโอกาสมหามงคล 
พระราขพิธีบรมราชาภิเษก และหนังสือจังหวัดลำปาง ด่วนท่ีสุด ท่ี ลป 
๐๐๒๓.๓/๔๔๑๙๙ ลงวันท่ี ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๔๖๒ ได้แจ้งแนวทางการดำเนิน



๘

นางสาวพรรณี การะกัน โครงการก่อสร้างซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เน่ืองในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี 
รองปลัด อบจ.ลำปาง บรมราชาภิเษก และจังหวัดลำปางได้มอบหมายให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

เป็นหน่วยดำเนินการจัดสร้างซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องจากหนังสือท้ังสอง 

ฉบับส่งมาอยู่ในช่วงระหว่างท่ีเรากำลังเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นชอบอนุนัติร่าง 
ข้อบัญญ้ติท่ีเราได้เสนอไป จึงไมใต้นำโครงการน้ีบรรจุในข้อบัญญ้ติงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ คณะผู้บริหารจึงได้หารือกันเน่ืองจากโครงการน้ีเป็นโครงการท่ีประชาชนทุกคน 
ในประเทศไทยต้องให้การสนับสบุน ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน ซ่ึง 
เป็นการแสดงออกที่ประชาชนจังหวัดลำปางจงรักภักดี ต่อสถาบัน และต้องดำเนินการ 
ให้แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน จึงได้พิจารณาที่จะโอ่นงบประมาณงบกลาง ประเภท 
เงินลำรองจ่าย หากว่าเราจะไปโอนงบประมาณอ่ืน ก็ยังมีความจำเป็นประกอบกับเป็น 
ช่วงต้นปีงบประมาณ โครงการต่าง ๆ ที่อยู่ในข้อบัญญ้ติยังมืความจำเป็น ดังบ้ัน เรา 
ไต้พิจารณาโอนงบประมาณ ประเภทเงินลำรองจ่าย จึงพิจารณาโอนงบประมาณ 
ประเภทลำรองจ่าย รายการท่ี ๑ หน้า ๓๖๙ เงินลำรองจ่าย จำนวน 
๓๖,๑๑๐,๐๐๐ บาท ขอโอนลดงดประมาณ จำนวน ๑๑,๕๕๐,๕๐๐ บาท 
โอนเพิ่ม (ต้ังรายการใหม่)
งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน

หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ
รายการที่ ๑ โครงการก่อสร้างซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เน่ืองในโอกาสมหามงคล 
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก จำนวน ๑๑,๕๕๐,๕๐๐ บาท จัดทำซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระ 
เกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกจำนวน ๑๑,๕๕๐,๕๐๐ บาท 
เพื่อก่อสร้างซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ จำนวน ๒ จุด ดังนี้ 
จุดที่ ๑ บริเวณถนนพหลโยธิน ช่วงระยะทางกิโลเมตร ท่ี ๖๘๙-๖๙๐ ระหว่างสถานี 
ตรวจสอบบั้าหนักเกาะคา (ขาเข้า) ถีงพระบรมราชานุสาวรืย์สมเด็จพระนเรศวร 
มหาราช อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
จุดที่ ๒ บริเวณถนนจามเทวี หน้าศูนย์ตรวจสอบและเฝืาพิง เขต ๓ ลำปาง ตำบล 
บ่อแอ้ว อำเภอ เมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
ซึ่งโครงการดังกล่าว ได้บรรจุในแผนเรียบร้อยแล้ว ในระเบียบแผนฯ ข้อ ๒๒/๒ 
โครงการที่เป็นพระราชพิธี เป็นอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่จะ 

แกไชแผนไต้เพื่อให้เป็นการแสดงออกความจงรักภักดีของประซาซนจังหวัดลำปาง ให้ 
การดำเนินการเป็นที่เรียบร้อย จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ตามระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๑ หมวด ๔ การโอนและแกไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๗ การโอนเงิน 
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ท่ีทำให้ลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติต่อไป

นายบุญเลิศ แสนเทพ ตามที่ฝ่ายบริหารได้แถลงไปแล้วบ้ัน มีสมาซิกท่านใดมีข้อสงสัยท่ีจะซักถามหรือจะ
ประธานสภาฯ อภิปรายหรือไม่ ขอเชิญท่านพิมล คงทอง



พ.ต.ท.พิมล คงทอง 
ส.อบจ.อ.แม่พริก

นายบุญเลิศ แสนเทพ 
ประธานสภาฯ 
นายพิเซฐ ทินอยู่ 
ส.อบจ.อ.เกาะคา

นายบุญเลิศ แสนเทพ 

ประรานสภาฯ

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาซิกสภาองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน โครงการนี้ผมได้พิงแล้ว เพื่อเป็นการที่เราจะได้ 
เทิดทูนสถาบัน ผมเห็นด้วย ไม่ทราบว่าเพื่อนสมาซิกจะเห็นด้วยหรือไม่ ลำหรับผมเห็น 
ด้วยเป็นอย่างยิ่ง เพ่ือเป็นหน้าเป็นตาของซาวจังหวัดลำปาง ขอขอบคุณ 
- ขอเชิญท่านพิเชฐ ทินอยู่

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาซิกสภาองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ในส่วนของซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ผมมีข้อเสนอแนะ ผม 
เคยให้ข้อมูลไปหลายครั้งแล้วว่า จุดยุทธศาสตร์เส้นทางตั้งแต่ด่านฃั่งนี้าหนัก เกาะคา 
(ขาเข้า) มาจนถึงในเมือง ในวันนี้ที่ดินที่ติดกับถนนขุปเปอร์ไฮเวย์ ราคาไร่ละ ๓-๕ ล้าน 
บาท และสถานที่พระบรมอนุสาวรีย์พระนเรศวรมหาราซ ซึ่งเราก็ดูแลอยู่แล้ว ประมาณ 
๑๐ ไร่ จัดให้กับสำนักงานโยธาธิการจังหวัดจัดทำในหลายองค์ประกอบ เรามีอาคาร 

ทั้งหมด จำนวน ๔ หลัง ซึ่งเราต้องหารือกันได้ เมื่อโอกาสที่เราจะจัดทำซุ้มเฉลิมพระ 
เกียรติ ผมอยากจะให้พิกัดใกล้อย่างไร ที่จะไม่บดบังพระบรมอนุสาวรีย์ พระองค์ท่าน 
แล้วเป็นประตูสู่จังหวัดลำปางให้ได้ ลิงที่ผมอยากจะให้เกิดเป็นจุดหรือแลนด์มาร์ก 
ทางเข้า ซึ่งทุกวันนี้จะมีวิทยาลัยการอาขีพเกาะคา เป็นส่วนสนับสนุน ถ้าเราจัดทำเป็น 
จุดพักรถ ถ้าประขาขนจะตรวจเช็คแบตเตอรี่ เช็คหม้อนํ้า เช็คลมยาง ให้เบื้องด้น ที่คน 
จะแวะพัก และอีกหลายส่วนที่เราเคยคิดกันลำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาซึ่งใน 
ขณะน้ีเขายังไม่มีสำนักงาน อาคารท้ัง ๔ หลัง จำนวน ๑ หลังเป็นอาคารเครื่องทรง ส่วน 
ที่สองจะเป็นพระราฃประวัติ อีกส่วนที่เหลือก็ยังเหลือ เมื่อวันก่อนผมได้มีโอกาสได้ 
ประขุมกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว เขาก็ไปเช่าท่ีซ่ึงไม่ไกลกับเทศบาล ๔ ก็ 

ต้องจ่ายงบประมาณเพื่อเป็นค่าเช่า เพื่อเป็นศูนย์กลางในการกระจายข้อมูลท่องเที่ยว 
ในวันนี้อาคารอีก ๒ หลัง ก็ยังว่างอยู่ ถ้าเราผนวกกับการท่องเที่ยวได้ หรือเราทำซุ้มตรง 
น ี้เป ็นแลนด ์มาร ์กประต ูส ู่จ ังหว ัดลำปางได ้ ผมเฃ ื่อว ่าการกระจายส ินค ้าการ 
ประซาสัมพันธ์ข้อมูลหากคุณมีเวลา ๑ ข่ัวโมง คุณสามารถไปไหนได้บ้าง ๑ วัน ๑ คืน 

ไปไหนได้บ้าง ช่วงวันเสาร์ อาทิตย์ ไปกาดกองต้าได้ สถานที่ท่องเที่ยวอำเภอแม่เมาะมี 
อะไรบ้าง อ.งาว สามารถแวะวัดจองคำ หล่มภูเขียว ตรงนี้ถ้าเป็นประตูสู่จังหวัดลำปาง 
ถ้าเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารด้านแหล่งท่องเที่ยวได้ ผมคิดว่าน่าจะเกิดประโยซน์ ถ้าหาก 
ซุ้มตรงนี้มาอยู่ใกล้ ถ้าพยายามเซึ่อมโยงกันได้ น่าจะเป็นประโยขน์สูงสุด ผมเห็นด้วย 
ขอขอบคุณ
-มีสมาซิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ 

-ไม่มี

-ขณะน้ีสมาซิกอยู่ในท่ีประขุมจำนวน ๑๙ คน ครบองค์ประขุม 

-ผมจะขอมติในที่ประขุมแห่งนี้

-สมาซิกท่านใดเห็นขอบอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่าย ตามข้อบัญญัติองค์การ 

บริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ตามที่ฝ่าย 

บริหารแถลง โปรดยกมือ จำนวน ๑๙ เสียง



มติท่ีประชุม

นายบุญเลิศ แสนเทพ

ประธานสภาฯ

นางสาวพรรณ ี การะกัน 
รองปลัด อบจ.ลำปาง

■สมาชิกท่านใดไม่เห็นขอบอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่าย ตามข้อบัญญัติองค์การ 

บริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ตามท่ีฝ่าย 

บริหารแถลง โปรดยกมือ ไม่มี

เปน็อันว่าทีป่ระชมุแหง่นีมี้มตเิหน็ชอบจำนวน ๑๙ เสียง อนุมัติให้โอนงบประมาณ 

รายจ่ายตามขอ้บญัญตัอิงคก์ารบริหารสว่นจงัหวัดงบประมาณรายจ่ายประจำปี 

งบประมาณ พ.ศ. ๒<£๖๓ ท่ีฝ่ายบริหารได้แถลง ตามหนังสือท่ี ลป <£๑๐๐๓/๕๔๙๙ 

ลงวันท่ี ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ ไม่เห็นชอบจำนวน - เสียง งดออกเสียงจำนวน - เสียง

■ต่อ'ไป ๓.๒ ญตัติการคัดเสือกคณะกรรมการพฒันาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ลำปาง และคณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาองคก์ารบริหารส่วน 

จงัหวัดลำปาง

-ฃอเชิญฝ่ายบริหารแถลง

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางท่ีเคารพ และสมาชิกสภาองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ดิฉันนางสาวพรรณี การะกัน รองปลัดองค์การ 

บริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้รับมอบหมายจากนางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง รองปลัด 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติ 

หน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ให้แถลงประกอบการใน ๓.๒ ญัตติการ

คัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และคณะกรรมการ 
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ตามท่ีองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้มืคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วน 

จังหวัดลำปางและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลพัฒนาองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดลำปาง ซ่ึงได้ครบวาระไปเรียบร้อยแล้ว เม่ือวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ตาม 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๘ (๓) กำหนดให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนห้องถ่ิน แต่งต้ัง 
คณะกรรมการพัฒนาห้องถิ่น จากสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนห้องถิ่น ท่ีสภา 
คัดเลือกจำนวน ๓ คน เป็นกรรมการ ข้อ ๒๘ (๑) ให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน 
ท้องถ่ิน แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วน 
ท้องถ่ิน ที่สภาคัดเลือกจำนวน ๓ คน เป็นคณะกรรมการ เพ่ือให้การคัดเลือกสมาชิก 
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วน 

จังหวัดลำปางและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดลำปาง เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติม จึงให้ที่ประชุมสภาแห่งน้ี 
คัดเลือกของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง จำนวน ๖ ท่าน เพ่ือเป็น 
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง จำนวน ๓ ท่าน และ 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง 
จำนวน ๓ ท่าน จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดำเนินการ
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นายบุญเลิศ แสนเทพ

ประธานสภาฯ

นางสมพร กาไวย์ 

เลขานุการสภาฯ

นายบุญเลิศ แสนเทพ 

ประธานสภาฯ

พ.ต.ท.พิมล คงทอง 
ส.อบจ.อ.แม่พริก 
นายบุญเลิศ แสนเทพ 
ประธานสภาฯ

นายวิเชียร เรืองบุญมา 
ส.อบจ.อ.เมอืงลำปาง 
นายบุญเลิศ แสนเทพ 
ประธานสภาฯ 
นายมิตร ธรรมวงศ์ 
ส.อบจ.อ.เกาะคา

ตามที่ฝ่ายบริหารได้แถลงไปแล้วผมจะดำเนินการให้สภาแห่งนี้Lด้คัดเลือกสมาซิกสภา 

องศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เป็นคณะกรรมการพัฒนาองศ์การบริหารส่วน 

จังหวัดลำปาง จำนวน ๓ ท่าน เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

องศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง จำนวน ๓ ท่าน ลำหรับวิธีการเลือก 

คณะกรรมการฯขอเซิญเลขานุการสภาได้ซ้ีแจงท่ีประชุม 

เรียนท่านประธานสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาซิกผู้ทรง 

เกียรติทุกท่าน ลำหรับวิธีการเลือกคณะกรรมการนั้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า 

ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อท่ี ๑๐๗ กำหนดให้เสนอซ่ือสมาซิก 

โดยมีผู้รับรองไม่น้อยกว่า ๒ คน บุคคลท่ีนายกเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง ให้นำข้อ ๑๒ 

มาบังคับใข้โดยอนุโลม วิธีการเลือกต้องดำเนินการเลือกคณะกรรมการทีละคน โดยจะ 

เลือกกรรมการคนที่หนึ่งก่อน แล้วจึงเลือกกรรมการในลำดับถัดไปทีละคนจนกว่าจะ 

ครบตามจำนวนท่ีพีงมี คือ จำนวน ๓ คน ล้าการเลือกกรรมการลำดับใด มีผู้เสนอ 

เพียงคนเดียว ผู้น้ันก็ได้เป็นกรรมการคณะน้ัน ตามข้อ ๑๔ คือล้ามีการเสนอซ่ือผู้สมควร 

ได้รับการแต่งตั้งเพียงตำแหน่งละหน่ึงคน ให้ถือว่าผู้น้ันได้รับเลือก แต่ล้าลำดับ,โดมีผู้ 

เสนอเป็นกรรมการมากกว่าหนึ่งคน ก็ต้องใข้วิธีเลือกตามข้อ ๘ คือเขียนซ่ือตัว ซ่ือสกุล 

ของผู้ถูกเสนอลงในบัตร เสร็จแล้วนำบัตรมาใส่พานข้างหน้าท่ีจัดเตรียมไว้ 

อันดับแรกผมจะดำเนินการดัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาองศ์การบริหารส่วนจังหวัด 

ลำปาง จำนวน ๓ ท่าน โดยจะดำเนินการเลือกกรรมการคนที่หนึ่งหรือลำดับที่หนึ่งก่อน 

ขอเชิญที่ประชุมแห่งน้ีได้เสนอซ่ือสมาซิกโดยมีผู้รับรองไม่น้อยกว่า ๒ คน 

-ฃอเชิญ ท่านพิมล คงทอง

เรียนประธานสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาซิกสภาองศ์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ผมขอเสนอท่านพีเขฐ ทินอยู่ 
ขอผู้'รับรอง ผู้รับรองถูกต้อง มีสมาซิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่
-ไม่มี

เป็นอันว่าท่านพีเซฐ ทินอยู่ ได้รับเลือกเป็นกรรมการในคณะกรรมการพัฒนาองศ์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำปาง คนท่ีหน่ึง 
-ต่อไปเลือกกรรมการ คนท่ีสอง 
-ฃอเชิญท่านวิเชียร เรืองบุญมา
เรียนประธานสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาซิกสภาองศ์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ผมขอเสนอท่านประสิทธี้ เตซะปลูก 
ขอผู้'รับรอง ผู้รับรองถูกต้อง มีสมาซิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่
-ฃอเชิญท่านมิตร ธรรมวงศ์
เรียนประธานสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาซิกสภาองศ์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ปกติทุกครั้งที่ผ่านมา จะมีการรับรอง เสร็จแล้ว 
จะต้องมีการลงมติแต่ละท่านอีกรอบหรือไม่ ขอสอบถาม ขอขอบคุณ



นายบุญเลิศ แสนเทพ 
ประธานสภาฯ 
นายมิตร ธรรมวงศ์ 
ส.อบจ.อ.เกาะคา

นายบุญเลิศ แสนเทพ 
ประธานสภาฯ 
นางสมพร กาไวย์ 
เลขานุการสภาฯ

นายบุญเลิศ แสนเทพ 
ประธานสภาฯ

นายเดชทวี ศรีวิชัย 
ส.อบจ.อ.เลิน 
นายบุญเลิศ แสนเทพ 
ประธานสภาฯ

นายวิเชียร เรืองบุญมา 
ส.อบจ.อ.เมอืงลำปาง 
นายบุญเลิศ แสนเทพ 
ประธานสภาฯ 
นายประลิทธ๋ึ เตซะปลูก 
ส.อบจ.อ.เมอืงลำปาง

การลงมติต้องมีคู่แข่ง'ขัน 
-ฃอเชิญท่านมิตร ธรรมวงศ์
เรียนประธานสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาชิกสภาองศ์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ในกรณีที่เสนอคนนั้นผ่านไปแล้วต้องมีการลงมติอีก 
หรือไม่ ขอขอบคุณ
-ฃอเชิญเลขานุการสภาฯ ไต้ช้ีแจงต่อท่ีประชุม

เรียนประธานสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาชิกสภาองศ์การ 
บริหารส่วนจังหวัดผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ตามระเบียบข้อบังคับการประชุมในการเลือก 
กรรมการถ้ามีการเสนอซื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงตำแหน่งละหนึ่งคน ตามข้อ 
๑๔ ถือว่าคนที่ถูกเสนอได้รับเลือกเป็นกรรมการตำแหน่งนั้นหรือลำดับนั้นเลย เราไม่ 
ต้องขอมติอีก
ตามที่ท่านมิตร ธรรมวงศ์ ได้เสนอท่านประสิฑธึ๋ เตซะปลูก เป็นกรรมการ
คณะกรรมการพัฒนาองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง คนที'สอง มีสมาชิกท่านใดจะ
เสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ ไม่มี
เป็นอัน'ว่าท่าน1ประสิทธิ้ เตซะปลูก ได้รับเลือกเป็นกรรมการในคณะกรรมการพัฒนา 
องศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง คนท่ีสอง 
-ต่อไปเลือกกรรมการคนท่ีสาม 
-ฃอเชิญท่านเดซทวี ศรีวิชัย
เรียนประธานสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาชิกสภาองศ์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ผมขอเสนอท่านมิตร ธรรมวงศ์ 
ขอผู้'รับรอง ผู้รับรองถูกต้อง มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ ไม่มี
เป็นอันว่าท่านมิตร ธรรมวงศ์ ได้รับเลือกเป็นกรรมการในคณะกรรมการพัฒนาองศ์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำปาง คนท่ีสาม
สรุปคณะกรรมการพัฒนาองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง จำนวน ๓ ท่าน ประกอบ 
ไปด้วย ๑.ท่านพิเซฐ ทินอยู่ ๒.ท่านประสิทธี้ เตซะปลูก ๓.ท่านมิตร ธรรมวงศ์

-ต่อไปคัดเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองศ์การบริหารส่วน 
จังหวัดลำปาง จำนวน ๓ ท่าน ซอให้เสนอคณะกรรมการคนท่ีหนึ่งก่อน เชิญเสนอ 
-ฃอเชิญท่านวิเชียร เรืองบุญมา
เรียนประธานสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาชิกสภาองศ์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ผม'ขอเสนอ'ท่าน'ประสิทธ้ี เตชะปลูก 

ซอผู้'รับรอง ผู้รับรองถูกต้อง 
-ฃอเชิญท่านประสิทธึ๋ เตซะปลูก
เรียนประธานสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาชิกสภาองศ์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ขออนุญาตถอนตัว ซอขอบคุณ เพราะว่าอยู่ใน 
คณะกรรมการพัฒนาองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางแล้ว ให้โอกาสเพื่อนสมาชิกได้ 
ทำหน้าที่ ขออนุญาตถอนตัว ขอขอบคุณ



นายบุญเลิศ แสนเทพ -ฃอเชิญ'ท่าน'ประสิทธ้ิ เตซะปลูก
ประธานสภาฯ
นายประลิทธึ๋ เตซะปลูก เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาชิกสภาองค์การ
ส.อบจ.อ.เมืองลำปาง 
นายบุญเลิศ แสนเทพ 
ประธานสภาฯ

นายนิกร ธรรมลังกา 
ส.อบจ.อ.เมืองลำปาง 
นายบุญเลิศ แสนเทพ 
ประธานสภาฯ

บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ผมซอเสนอท่านพิมล คงทอง

ขอผู้'รับรอง ผู้รับรองถูกต้อง มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ ไม่มี
เป็นอันว่าท่านพิมล คองทอง ได้รับเลือกเป็นกรรมการในคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง คนท่ีหน่ึง
-ต่อไปคณะกรรมการฯ คนที่สอง
-ฃอเชิญท่านนิกร ธรรมลังกา
เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ผมซอเสนอท่านอำนวย วรญาณกุล
ขอผู้'รับรอง ผู้รับรองถูกต้อง มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ ไม่มี
เป็นอันว่าท่านอำนวย วรญาณกุล ได้รับเลือกเป็นกรรมการในคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง คนท่ีสอง
-ต่อไปคณะกรรมการฯ คนที่สาม

นายธีรพล ศรีวงษ์ 
ส.อบจ.อ.งาว 
นายบุญเลิศ แสนเทพ 
ประธานสภาฯ

-ฃอเชิญท่านธีรพล ศรีวงษ์
เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ผมขอเสนอท่านนิกร ธรรมลังกา
ขอผู้'รับรอง ผู้รับรองถูกต้อง มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม, ไม่มี
เป็นอันว่าท่านนิกร ธรรมลังกา ไต้รับเลือกเป็นกรรมการในคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง คนท่ีสาม
สรุปคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
จำนวน ๓ ท่าน ประกอบไปด้วย ๑.พ.ต.ท.พิมล คงทอง ๒.ท่านอำนวย วรญาณกุล
๓.ท่านนิกร ธรรมลังกา

- ต่อไป ๓.๓ ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

-ในญัตตินี้ได้แนบระเบียบเก่ียวกับการใช้จ่ายเงินสะสมให้กับทุกท่านไปแล้วและในญัตติ 

น้ีมี'จำนวน ๓ เร่ือง แต่ได้รับแจ้งฝ่ายบริหารว่าในเร่ืองท่ีสองได้พิมพ์ตัวเลขผิดโดยมี 

จำนวนเงินรวมทั้งหมดเท่าเดิม ได้แกไขให้ถูกต้องแล้ว ตามเอกสารที่แจกให้กับทุกท่าน 

ในการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมมีจำนวน ๓ เร่ือง ผมจะขอมติเป็นเรื่องๆไป ขอเชิญฝ่าย 

บริหารแถลงเรื่องแรก

นางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางท่ีเคารพ และสมาชิกสภาองค์การ 
รองปลัดอบจ.รักษาราชการ บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางได้เห็น 
แทนปลัดอบจ.ปฏิบัติหน้าท่ี ความสำคัญกับการบริหารจัดการศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมแบบควบวงจรของ 
นายกอบจ.ลำปาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และการจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดลำปางให้เกิด

ประโยซน่แก,ประซาซนอย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ จีงมีแนวความคิดในการพัฒนา



นางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง ระบบการจัดการขยะมูลฝอยโดยใช้ขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า 
รองปลัดอบจ.รักษาราชการ แต่การดำเนินการดังกล่าวจะต้องใช้งบประมาณจำนวนมากและองค์การบริหารส่วน 
แทนปลัดอบจ.ปฏิบัติหน้าท่ี จังหวัดลำปางไม่มีงบประมาณเพียงพอที่จะดำเนินการ จึงมีแนวความคิดท่ีจะให้เอกขน 
นายกอบจ.ลำปาง ลงทุนหรือร่วมลงทุนในกิจการบริหารจัดการขยะมูลฝอยเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า ใน

ขั้นตอนดำเนินการก่อนที่จะขอความเห็นขอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
จะต ้องแสดงรายละเอ ียดห ัวข ้อการศ ึกษาและว ิเคราะห ์ข ้อเสนอตามประกาศ 
กระทรวงมหาดไทย เร่ือง การจัดการมูลฝอย พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๑๗ จึงใต้จัดทำโครงการ 

ศึกษาวิจัยให้เอกขนลงทุนหรือร่วมลงทุนในกิจการบริหารจัดการขยะมูลฝอยเพื่อผลิต 
กระแสไฟฟ้า ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง วงเงินงบประมาณ ๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ไต้ตรวจสอบยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ไต้ ณ บีจจุบัน 
โดยหักเงินสะสมที่ส่งฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.ส.อ.)แล้ว 
นำไปหักรายการเงินสะสมที่ไต้รับอนุมัติแล้ว แต่ยังไม่ไต้ดำเนินการหรือยังไม่ไต้เบิกจ่าย 
และจะต้องมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอที่จะจ่ายค่าใช้จ่ายประจำ และกรณีฉุกเฉินท่ี 

มีสาธารณภัยเกิดชื้น โดยการใช้จ่ายเงินสะสมให้คำนึงถึงฐานะการคลังและเสถียรภาพ 
ในระยะยาว นอกจากนึ๋ให้สำรองเงินสะสมไว้เพื่อค่าใช้จ่ายต้านบุคลากรและลำรองจ่าย 
กรณีสาธารณภัย ปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางมียอดเงินสะสมที่สามารถ 
นำไปใช้ได้ ณ ปิจจุบัน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๖๖,๘๐๔,๒๙๖.๔๑ บาท (หกสิบหกล้าน 
แปดแสนสี่พันสองร้อยเก้าสิบหกบาทสี่สิบเอ็ดสตางค์) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ลำปางไต้พิจารณาแล้วเห็นว่าการดำเนินโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่อยู่ในอำนาจ 
หน้าที่ตามมาตรา ๔๕ (๙) แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๔๐ 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๑๗ (๑๑) (๒๘) แห่งพระราขบัญญัติกำหนดแผนและ 
ขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และข้อ ๑๗ 
ของประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๐ และการใช้เงิน 
สะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางเป็นไปตามแนวทางการใช้เงินสะสมตาม 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/๕๑๖๔ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม 
๒๕๖๒ เรื่อง ยกเว้นการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีลักษณะ 
งานต้านการสร้างความเข้มแข็งให้ซุนขนและต้านการบริการขุมซนและสังคม และ 
โครงการดังกล่าวบรรจุไว้ในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง (พ.ศ. 
๒๕๖๑-๒๕๖๕) รายการท่ี ๑๑ หน้าท่ี ๒๙๗ ซ่ึงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไมใต้ต้ังไว้ 
ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงสามารถใช้เงิน 
สะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางเพื่อมาดำเนินการโครงการดังกล่าวไต้ ซ่ึง 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บ 
รักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไข 
เพ่ิมเติม ข้อ ๘๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอาจใช้จ่ายเงินสะสมไต้โดยไต้รับอนุมัติจาก 
สภาท้องถิ่น ดังน้ัน เพ่ือให้การดำเนินโครงการดังกล่าวโดยใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำปางเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การ 
เบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ ๘๙ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง จึง



นางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง เสนอเร่ืองขออนุมัติต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางใช้เงินสะสมขององค์การ 

รองปลัดอบจ.รักษาราฃการ บริหารส่วนจังหวัดลำปาง จำนวน ๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท เพ่ือนำไปดำเนินการโครงการ 
แทนปลัดอบจ.ปฏิบัติหน้าท่ี ศึกษาวิจัยให้เอกซนลงทุนหรือร่วมลงทุนในกิจการบริหารจัดการขยะมูลฝอยเพ่ือผลิต 
นายกอบจ.ลำปาง กระแสไฟฟ้า ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางต่อไป จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา

นายบญุเลิศ แสนเทพ ตามที่ฝ่ายบริหารได้แถลงขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ประธานสภาฯ ลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้าน -

ห้าแสนบาทถ้วน) เพ่ือไปดำเนินการโครงการศึกษาวิจัยให้เอกซนลงทุนหรือร่วมลงทุนใน 

กิจการบริหารจัดการขยะมูลฝอยเพ่ือผลิตกระแสไฟฟ้าขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ น้ัน มีสมาซิกท่านใดมีช้อสงลัยท่ีจะซักถาม 
หรือจะอภิปราย ขอเซิญ 
-ไม่มี

- ขณะนี้มีสมาซิกอยู่ในที่ประขุมจำนวน ๑๙ คน ครบองค์ประขุม

- ผมจะขอมติที่ประขุม

- สมาซิกท่านใดเห็นขอบอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามที่ฝ่ายบริหารแถลง

โปรดยกมือ จำนวน ๑๘ เสียง

- สมาซิกท่านใดไม่เห็นขอบอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามที,ฝ่ายบริหารแถลง

โปรดยกมือ ไม่มี

มติที่ประชุม เป็นอันว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติเห็นชอบจำนวน ©๘ เสียง อนุมัติให้ใช้จ่ายเงิน

สะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ที่ฝ่ายบริหารได้แถลง ตามหนังสือที่ ลป ๕๑๐๐๑/๕๔๙๔ ลงวันท่ี ๒๕ ตุลาคม 

๒๕๖๒ ไม่เห็นชอบจำนวน - เสียง งดออกเสียงจำนวน ๑ เสียง

-ต่อไปเรื่องที่สอง 

ขอเชิญฝ่ายบริหารแถลง

นางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางท่ีเคารพ และสมาซิกสภาองค์การ 
รองปลัดอบจ.รักษาราชการ บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางมีพื้นท่ีรับผิด 
แทนปลัดอบจ.ปฏิบัติหน้าท่ี ขอบครอบคลุมทั้งจังหวัดเป็นจำนวน ๑๓ อำเภอ ซ่ึงในช่วงท่ีผ่าน่มามีองค์กรปกดรอง 
นายกอบจ.ลำปาง ส่วนท้องถิ่นอื่นร้องขอให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ดำเนินการแก้ใฃปีญหา

ความเดือดร้อนของประซาขน และมีสายทางที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจ การซ่อมบำรุง 
ทางหลวงซนบทจากกรมทางหลวงซนบทกระทรวงคมนาคม ให้แก่องค์การบริหารส่วน 
จังหวัดลำปาง ตามแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งปิจจุบันถนนสายทางดังกล่าวได้รับความเสียหาย 
เนื่องจากก่อสร้างมาเป็นระยะเวลานาน และถนนบางสายทางยังขาดไฟฟ้าส่องสว่าง ทำ



นางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง ให้การเดินทางสัญจรในเวลากลางคืนเป็นไปด้วยความยากลำบาก และเกิดอันตราย 
รองปลัดอบจ.รักษาราชการ เป็นเหตุให1้ด้รับเรื่องร้องเรียนอยู่เป็นประจำจึงถือว่าเป็นโครงการที่จำเป็นเร่งด่วนที่ 
แทนปลัดอบจ.ปฏิบัติหน้าท่ี จะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประซาซนเป็นส่วนรวมและจากการ 
นายกอบจ.ลำปาง ตรวจสอบแล้วปรากฏว่าโครงการดังกล่าวไม่ได้บรรจุไวในข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน

จังหวัดลำปาง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๓ องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำปางจึงมีความประสงค์จะต้องใข้จ่ายเงินสะสมในการดำเนินการตาม 
โครงการเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประขาขนในครั้งนี้ เป็นจำนวน ๗๔ โครงการ 
เป็นเงินงบประมาณ ๖๐,๘๗๗,๐๐๐.- บาท (หกสิบล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาท 
ล้วน) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ก่อนที่จะดำเนินการใช้จ่ายเงินสะสม 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางได้ตรวจสอบยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ ปัจจุบัน 
โดยหักเงินสะสมที่ส่งฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.ส.อ.) แล้ว 
น0าไปหักรายการเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้ว แด่ยังไม่ได้ดำเนินการหรือยังไม่ได้เบิกจ่าย 
และจะต้องมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอที่จะจ่ายค่าใช้จ่ายประจำ และกรณีฉุกเฉินท่ี 
มีสาธารณภัยเกิดขึ้น โดยการใช้จ่ายเงินสะสมให้คำนึงถึงฐานะการคลังและเสถียรภาพ 
ในระยะยาว นอกจากน้ีให้ลำรองเงินสะสมไว้เพ่ือค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และลำรองจ่าย 
กรณีสาธารณภัย ปรากฏว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางมียอดเงินสะสมที่สามารถ 
นำไปใช้ได้ ณ ปัจจุบัน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๖๖,๘๐๔,๒๙๖.๔๑ บาท (หกสิบหกล้าน 
แปดแสนสี่พันสองร้อยเก้าสิบหกบาทสี่สิบเอ็ดสตางค์) ในการใช้จ่ายเงินสะสมจะต้อง 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๔๔๗ และแก้ไขเพิ่มเดิม ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๔๖๑ ข้อ ๘๙ 
กำหนดว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้โดยได้รับอนุมัติจากสภา 
ท้องถ่ินภายใต้เง่ือนไข ดังต่อไปน้ี
(๑) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนห้องถิ่น ซ่ึง 
เกี่ยวกับด้านการบริการขุมขนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจการที่จัดทำเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประซาขน ทั้งนี้ 
ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินหรือตามกฎหมายกำหนด 
(๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแด่ละประเภท 
ตามระเบียบแล้ว
(๓)ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้ 
อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน 
และกรณีที่มีสาธารณะภัยเกิดข้ึน

(๔) เม่ือได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการ 
ก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายใน 
ระยะเวลาที่กำหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป
ทั้งนี้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยคำนึงถึงฐานะการเงินการคลัง 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาวและจังหวัดลำปางได้มี 
หนังลือจังหวัดลำปางด่วนที่สุด ท่ี ลป๐๐๒๓.๔/ว๔๒๔๔๓ ลงวันท่ี ๙ กันยายน ๒๔๖๒



นางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง เร่ือง ยกเว้นการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งว่ารัฐบาลได้มี 
รองปลัดอบจ.รักษาราขการ นโยบายที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจ และได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยส่งเสริมและ 
แทนปลัดอบจ.ปฏิบัติหน้าท่ี สนับสนุบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใช้จ่ายเงินสะสม เพ่ือแก้ไขปัญหาความ 
นายกอบจ.ลำปาง เดือดร้อนของประขาขนและสนับสนุนการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการ

กระตุ้นเศรษฐกิจ โดยได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประซาซน และสามารถนำเงินสะสมมาใช้ใน 
การพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ได้อย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุน 
การดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล จึงได้กำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือให้ 
สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ๔ ด้าน ประกอบด้วย ๑.ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ๒.ด้าน 
การสร้างความเข้มแข็งขุมขน ๓.ด้านเศรษฐกิจและสังคม ๔.ด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว 
และ ๔.ด้านการศึกษา และอาศัยอำนาจตามความในข้อ ๘๙/๑ ของระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๔๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

ปลัดกระทรวงมหาดไทยโดยความเห็นขอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
อนุนัติยกเว้นการกันเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก 
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถ่ิน พ.ศ.๒๔๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ ๘๙ และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พิจารณากันเงินสะสมสำรองเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและ 
กรณีท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึนตามความจำเป็น โดยคำนึงถึงสถานะทางการเงินการคลัง 
และต้องเสนอโครงการเพื่อใช้จ่ายเงินสะสมต่อสภาท้องถ่ินภายในวันที่๓๑ตุลาคม๒๔๖๒ 
จากข้อเท็จจริง ข้อระเบียบ และหนังสือลังการดังกล่าวช้างด้น จะเห็นว่าโครงการ 

ดังกล่าวเป็นไปตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ในพระราขบัญญัติองค์การบริหารส่วน 
จังหวัด พ.ศ. ๒๔๔๐ พระราขบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๔๔๒ และตามประกาศคณะกรรมการการกระจาย 
อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๔๔๖ ท่ีได้กำหนดให้ 
ลักษณะการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในการให้บริการสาธารณะในเขต 
จังหวัด เป็นโครงการหรือกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ในด้านการบริการขุมขนและ 

สังคม กิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้หรือกิจการที่บำบัดความเดือดร้อนของประซาขน 
นอกจากนี้เป็นโครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นร้องขอให้องค์การบริหารส่วน 
จังหวัดดำเนินการจะต้องเป็นโครงการที่เป็นภาพรวมของจังหวัด ที่มุ่งเน้นประโยฃน์ฃอง 
ท้องถิ่น หรือประขาซนเป็นส่วนรวม มีผู้ได้รับประโยซนํในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
มากกว่าหนึ่งแห่งและเป็นโครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นการ 
ดำเนินการตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจตามที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 
กำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
กิจกรรมถ่ายโอนท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัด"มีหน้าท่ีท่ีต้องทำ" และครอบคลุมด้านต่าง  ๆ
ตามหนังสือสั่งการ โดยคำนึงถึงฐานะการเงินการคลังและเสถียรภาพ ขององค์การ 
บ ร ิห ารส ่วน จ ังห ว ัด ลำป างแล ้ว เพ ื่อ ให ้ก ารด ำเน ิน ก ารเป ็น ไป ต าม ระเบ ีย บ  
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงินการฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน



นางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒(ะ๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมรอง 
ปลัดอบจ.รักษาราชการ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๘๙ ท่ีกำหนดไว้ว่า "องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอาจใช้แทน 
ปลัดอบจ.ปฏิบัติหน้าท่ี จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น." ดังน้ัน องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นายกอบจ.ลำปางลำปาง จึงขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม เพ่ือดำเนินการตามโครงการ จำนวน ๗๔ โครงการ เป็นเงิน

งบประมาณ ๖๐,๘๗๗,๐๐๐.-บาท (หกสิบล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ต่อ 
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ตามรายละเอียดโครงการที่นำเสนอต่อสมาขิก 
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่แนบมาพร้อมนี้ จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

นายบุญเลิศ แสนเทพ - ตามที่ฝ่ายบริหารได้แถลงขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

ประธานสภาฯ ลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๗๔ โครงการ รว่มเป็นเงิน

งบประมาณ ๖๐,๘๗๗,๐๐๐ บาท (หกสิบล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทล้วน)นั้น 

ขอให้ท่านสมาขิกได้ตรวจสอบแต่ละรายการโดยเริ่มจากรายการที่หนึ่งก่อน 

มีสมาขิกท่านใดมีช้อสงสัยที่จะซักถามหรือจะอภิปรายในรายการใด ขอเขิญ 

-ไม่มี

- ขณะนี้มีสมาขิกอยู่ในที่ประขุมจำนวน ๑๙ คน ครบองค์ประขุม

- ผมจะขอมติที่ประขุม

- สมาขิกท่านใดเห็นขอบอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามที่ฝ่ายบริหารแถลง โปรดยกมือ 

จำนวน ๑๘ เสียง

- สมาขิกท่านใดไม่เห็นซอบอนุมีติให้ใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามที่ฝ่ายบริหารแถลง โปรดยกมือ 

ไม ่ม ี
มติท่ีประขุม เปน็อันว่าทีป่ระชมุแหง่นีมี้มตเิหน็ชอบจำนวน ©๘ เสียง อนุมัติให้ใช้จ่ายเงิน

สะสมขององคก์ารบริหารสว่นจังหวัดลำปาง ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ท่ีฝ่ายบริหารได้แถลง ตามหนังสีอท่ี ลป ๕๑๐๐๕/๕๔๙๗ ลงวันท่ี ๒๕ 

ตุลาคม ๒๕๖๒ ไม่เห็นชอบจำนวน - เสียง งดออกเสียงจำนวน ๑ เสียง

-ต่อไปเร่ืองท่ีสาม 

-ฃอเชิญฝ่ายบริหารแถลง

นางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางท่ีเคารพ และสมาขิกสภาองค์การ 
รองปลัดอบจ.รักษาราชการ บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางได้เห็นความ 
แทนปลัดอบจ.ปฏิบัติหน้าท่ี สำคัญกับการศึกษา จึงมีแนวคิดในการพัฒนาระบบการเรียนการสอนของโรงเรียนใน 
นายกอบจ.ลำปาง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยการส่งเสริม

สนับสนุน และพัฒนาพ้ืนฐานการเรียนรู้ท่ีเข้มแข็ง เพื่อให้เกิดทักษะการเรียนรู[หม่ๆ กับ 
นักเรียนโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำปาง อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริม 
และสนับสนุนการเรียนการสอนแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน



นางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง ของบุคลากรครู และเพิ่มผลลัมฤทธทางการศึกษา เพ่ือนำไปสู่การพัฒนาท่ีย่ังยืน 
รองปลัดอบจ.รักษาราขการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้ตรวจสอบยอดเงินสะสมที่นำไปใซ้ได้ ณ 
แทนปลัดอบจ.ปฏิบัติหน้าที่ปีจจุบันโดยหักเงินสะสมที่ส่งฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
นายกอบจ.ลำปาง (ก.ส.อ.)แล้ว นำไปหักรายการเงินสะสมที่ได้รับอนุฟ้ตแล้ว แต่ยังไม่ได้ดำเนินการหรือ

ยังไม่ได้เบิกจ่าย และจะต้องมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอที่จะจ่ายค่าใช้จ่ายประจำ 

และกรณีฉุกเฉินท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึนโดยการใช้จ่ายเงินสะสมให้คำนีงถีงฐานะการคลัง 
และเสถียรภาพในระยะยาว นอกจากนึ๋ใหัสำรองเงินสะสมไว้เพื่อค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร 
และลำรองจ่ายกรณีสาธารณภัย ปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางมียอดเงิน 
สะสมที่สามารถนำไปใช้!ด้ ณ ปีจจุ'บัน เนินจำนวนเงินทั้งสิ้น ๖๖,๘๐๔,๒๙๖.๔๑ บาท 

(หกสิบหกล้านแปดแสนสี่พันสองร้อยเก้าสิบหกบาทสี่สิบเอ็ดสตางค์) องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำปางได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการดำเนินโครงการนวัตกรรมสี่อการเรียนรู้ 
แบบบูรณาการพัฒนาองค์ความรู้และการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัย ตามหลักสูตร 
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๔๔๑(ฉบับปรับปรุงปี ๒๔๖๐) โรงเรียนวอแก้ววิทยา 
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๓ จำนวน 
๔๐๐,๐๐๐.- บาท ซึ่งเนินโครงการที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ตามมาตรา ๔๔ (๘) แห่ง 
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๔๔๐ และแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๒๐ 
แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๔๖๒ (ฉบับที่ ๔) มาตรา ๑๗ 
ภายใต้บังคับมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย 
อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๔๔๒ ข้อ (๑๑) แห่งกฎกระทรวง (พ.ศ. 
๒๔๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๔๔๐ และ 

การใช้เงินสะสมชององค์การบริหารส่วนจังหวัดลาปางเนินไปตามแนวทางการใช้เงิน 
สะสมตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ควนที่สุด ท่ี มท ๐๘๐๘. ๒/๔๑๖๔ ลงวันที่ ๒๙ 
สิงหาคม ๒๔๖๒ เรื่อง ยกเว้นการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนห้องถิ่น 
ประกอบกับกระทรวงมหาดไทยได้กำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อให้สอดคล้อง 
กับนโยบายของรัฐบาล ๔ ด้านประกอบด้วย ๑.โครงสร้างพ้ืนฐาน ๒.ด้านการสร้างความ 
เข้มแข็งให้ชุมชน ๓.ด้านเศรษฐกิจและสังคม ๔.ด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว และ ๔.ด้าน 
การศึกษา ซ่ึงโครงการดังกล่าวบรรจุไว้โนแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง 
(พ.ศ. ๒๔๖๑-๒๔๖๔) รายการท่ี ๗ หน้าท่ี ๓๒๔ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๓ ไม่ได้ 
ตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๓ จึงสามารถใช้ 
เงินสะสมชององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เพื่อมาดำเนินการโครงการดังกล่าวได้ 
ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บ 

รักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนห้องถิ่น พ.ศ.๒๔๔๗ และแก้ไข 
เพ่ิมเติม ข้อ ๘๙ องค์กรปกครองส่วนห้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมไดํโดยได้รับอนุมัติจาก 
สภาห้องถ่ิน ดังน้ัน เพ่ือให้การดำเนินโครงการดังกล่าวโดยใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำปางเนินไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การ 
เบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน 
ห้องถ่ิน พ.ศ.๒๔๔๗ และแก้!ขเพิ่มเติม ข้อ ๘๙ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางจึงขอ 
เสนอเรื่องขออนุมัติตอสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางเพ่ือใช้เงินสะสมของ



๒๐

นางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง จำนวน ๕๐๐,๐๐๐.- บาท เพ่ือนำไปดำเนินการ 
รองปลัดอบจ.รักษาราชการโครงการนวัตกรรมสื่อการเรียนรู้แบบบูรณาการพัฒนาองค์ความรู้และการคิดวิเคราะห์ 
แทนปลัดอบจ.ปฏิบัติหน้าท่ี ของเด็กปฐมวัย ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุงปี 
นายกอบจ.ลำปาง ๒๕๖๐) โรงเรียนวอแก้ววิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ต่อไป จึงเรียน

มาเพ่ือโปรดพิจารณา
นายบุญเลิศ แสนเทพ - ตามที่ฝ่ายบริหารได้แถลงขออนุบัติใซ้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ประธานสภาฯ ลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสน -

บาทถ้วน) เพื่อไปดำเนินการโครงการนวัตรกรรมสื่อการเรียนรู้แบบบูรณาการพัฒนา 

องค์ความรู้และการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัย ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน 

พ้ืนฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุงปี ๒๕๖๐) ให้กับโรงเรียนวอแก้ววิทยาในสังกัดองค์การ 

บริหารส่วนจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ น้ัน 

มีสมาขิกท่านใดมีข้อสงสัยที่จะซักถามหรือจะอภิปราย ขอเขิญ 

- ไม่มี

- ขณะนี้มีสมาขิกอยู่ในที่ประขุมจำนวน ๑๘ คน ครบองค์ประขุม

- ผมจะขอมติที่ประขุม

- สมาขิกท่านใดเห็นขอบอนุมัติให้ใข้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามที่ฝ่ายบริหารแถลง โปรดยกมือ 

จำนวน ๑๗ เสียง

- สมาขิกท่านใดไม่เห็นขอบอนุมัติให้ใข้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามที่ฝ่ายบริหารแถลง โปรดยกมือ ไม่มี

มติที่ประชุม เป็นอันว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติเห็นขอบจำนวน ๑๗ เสียง อนุมัติให้ใช้จ่ายเงิน

สะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ที่ฝ่ายบริหารได้แถลง ตามหนังสิอที่ ลป ๕๑๐๐๘/๘๓๕ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม 

๒๕๖๒ ไม่เห็นชอบจำนวน - เสียง งดออกเสียงจำนวน ๑ เสียง

ระเบยีบวาระที ่ ๔

พ.ต.ท.พิมล คงทอง 
ส.อบจ.อ.แม่พริก

-ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๔ 

เรื่องอื่น ๆ

- มีสมาขิกท่านใด จะเสนอหรือสอบถามในวาระนี้ฃอเขิญ 

-ฃอเชิญท่านพิมล คงทอง
เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมฺาขิกสภาองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ตามที่ผมได้นั่งพิงอยู่ ก็รู้สึกดีใจ หนังสือที่ส่งถึงผู้ว่า 
ราชการจังหวัดลำปาง ลงวันท่ี ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถ้าได้รับหนังสือตอบรับมา ขอความ 
กรุณาฃ่วยแจ้งให้เพื่อนสมาขิกได้ทราบด้วย ถ้าหากเป็นไปได้โครงการที่งบประมาณไม่ 
นากนัก จะเป็นประโยฃนํกับซาวบ้าน ผมเห็นด้วย ในเมื่อสภาแห่งนี้อนุมัติจ่ายขาดเงิน 
สะสม ก็เป็นเรื่องท่ีดีที่จะแก้ไขปิญหาให้กับขาวบ้านที่เขาเดือดร้อน แต่อยาก'ใคร่ฝากผู้มี
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นายถาวร บุปผาเจริญ 
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ส่วนเก่ียวข้องด้วยว่า ขอให้ทำทันที ทำให้เสร็จเรียบร้อยตามกรอบเวลา เพราะจะเป็น 

การตอบสนองความต้องการ กับชาวบ้านจังหวัดลำปางได้เป็นอย่างทั่วถึง ตามที'ดูแล้ว 
งบประมาณก็กระจายไปทุกอำเภอมากบ้าง น้อยบ้าง ก็ไม่เป็นไร แต่ขอฝากไว้ว่า ขอให้ 
รีบดำเนินการเพราะแต่ละโครงการ เป็นส่ิงท่ีขาวบ้านต้องการ ขอขอบคุณ 
-  ขอเชิญท่านถาวร บุปผาเจริญ

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาชิกสภาองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ในวาระอื่น ๆ ผมจะขอกล่าวถึงเรื่องที่ผมได้ฝากถึง 
ฝ่ายบริหารไว้เกี่ยวกับเรื่องสวนสาธารณะหนองกระทิง ได้ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่การเลือกต้ัง 
รับผิดขอบของผม สิ่งที่ผ่านมาหลังจากที่ได้ท้วงติงกับฝ่ายบริหารแล้ว ได้ทราบการ 
เปล่ียนแปลงในทางท่ีดีข้ึน แตกอยู่ในเกณฑ์ท่ีว่าน่าจะดีกว่านี้ในเรื่องสิ่งที่ทำไปแล้ว มีส่ิง 
ที่ขาดตกบกพร่องหลายอย่าง ในเรื่องคุณภาพที่ทำไป เร่ืองไฟฟ้าท่ีทำไป เกิดไฟฟ้าดับ 
เป็นจำนวนมาก ใคร่ฝากถึงผู้รับชอบดำเนินการตรวจสอบแกไข เรื่องที่สอง พ้ืนผิวถนน 
ทำไปแล้วก็ดีขึ้น แต่น่าจะสวยงามกว่านี้ การออกแบบลักษณะผิวทาง ให้เหมาะสมกับ 
ทางว่ิง อาจจะลงพื้นสีบ้างให้สมกับทางวิ่ง และเรื่องคุณภาพของนํ้า ก่อนนั้นเรามีเครื่อง 

ฟอกอากาศเรียกขัยพัฒนา ล้าจำไม่ผิด จำนวนหลายเครื่องเพื่อแก้ไขป้ญหาเรื่องนั้าเสีย 
ในหนองกระทิง นิจจุบัน ก็ได้เสื่อมสภาพ ขาดการดูแลรักษา เรื่องการทำนํ้าพุ การเพ่ิม 
ออกซิเจนในอากาศ ช่วงก่อน ก็เห็นมีอยู่ แต่ช่วงนี้ไม่เห็นเลย ก็ฃอฝากฝ่ายท่ีรับผิดชอบ 
ไปดูเรื่องการบำบัดนํ้าเสียเครื่องขัยพัฒนาที่รับมอบมา สามารถดำเนินการซ่อมแซมได้ 
หรือไม่ เครื่องทำนํ้าพุ และอีกเรื่องที่ประซาซนฝากมาสำหรับนักวิ่งในสวนสาธารณะ 
หนองกระทิง เร่ืองกล่ินสุนัข จีงมีฉายา'ว่า “โค้งหมาเหม็น” ว่ิง ๆ ไปอากาศดี พอเข้าโค้ง 
นี้อากาศแย่เลย ซ่ึงการดำเนินการแก้ไขของเราเป็นการแก้ไขท่ีปลายเหตุ เราไปทำร้ัวก้ัน 
นิองกันลักษณะนั้น นิองกันกล่ินไม,ได้ เพราะกลิ่นไหลมาได้ตลอด อยากจะให้ฝ่ายท่ีดูแล 
เรื่องนี้ หาวิธีดำเนินการแก้ไขนิญหาที่ด้นเหตุเลย เกี่ยวกับสวนสาธารณะหนองกระทิง 
ผมก็ฃอฝากไว้อยู่ ๓-๔ ประเด็น คิดว่าคงได้รับคำตอบเรื่องคุณภาพของงานที,ทำไป 

เพราะเราต้องยอมรับว่าคนที่ไปใช้บริการสวนสาธารณะหนองกระทิงมีคนตั้งแต่ระดับ 
ล่าง ถึงระดับสูง แม้แต่ข้าราชการเองซึ่งเป็นคนที่มีความรู้ ล้าหากทำอะไรลงไปท่ีไม่ดีไม่ 
สวยที่หนองกระทิงก็จะเป็นการประจานเรา ส่ิงของท่ีใข้ก็ฃอให้มีคุณภาพ ก็ฃอฝากท่าน 
รองปลัดปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เข้าไปดูเรื่องนี้อย่าง 
เข้มงวดด้วย และอีกประเด็นหนึ่งคือเรื่องการตรวจรับงาน คุณภาพของงานที่ตรวจรับ 
ค่อนข้างมีนิญหา ผมในฐานที่นั่งเป็นกรรมการ ก.จ.จ.มีเรื่องการสอบวินัยผ่านเข้ามา 
เยอะ เท่าที่ผ่านมาเราพยายามหลับหูหลับตาล้าสอบวินัย อย่าลืมว่านิญหาต่าง  ๆ มีเรื่อง 
คดีแพ่ง อาญา ซึ่งตลอดมาคณะกรรมการ ก.จ.จ.ก็ไม่ได้ดูเร่ืองน้ีเลย ต้องยอมรับว่าไม่ได้ 
ดูเลยเนื่องจากเห็นใจ แต่จากน้ีไป ในฐานะที่ท่านผู้อำนวยการกองช่างมาใหม่อยากให้ 
ช่วยดูแล คุณภาพการตรวจรับงานให้เข้มงวด ถ้าหากเกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้ไป จะต้อง 
ใช้เวลานานกว่าเรื่องจะเข้าสู่คณะกรรมการ ก.จ.จ. แต่ล้าเข้ามาแล้วอีกหน่อยกฎหมาย 
อาจจะเข้มงวดขึ้น ก็จะทำให้ความรู้สึกของคณะกรรมการทำงานตามหน้าที่แล้ว อาจจะ 
มีความรู้สึกท่ีไม่ดีกับข้าราชการ ก็ขอฝากถึงผู้อำนวยการกองช่างว่า ต้องพูดจาเข้มงวด
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ด้วยคุณภาพ การตรวจรับงานให้ดีกว่าน้ี ขอยกตัวอย่าง หน่วยงานแขวงการทาง หรือ 
ทางหลวงซนบท ถนนลูกรัง เขายังมีการตรวจสอบคุณภาพ ทำให้งานออกมามีคุณภาพ 
ก็ฃอฝากตัวอย่างเล็ก  ๆ น้อย  ๆ ว่า เราจะไปปรับรูปแบบว่าคุณภาพของงานเราให้ดี

เทียบเท่ากับหน่วยงานราฃการอื่น  ๆ ได้หรือไม่ ส่ิงไหนท่ีเป็นช่องท่ีทำให้งานคุณภาพ 

ต่ําก็แก้ไขปีญหาให้!ด้งานท่ีมีคุณภาพได้ดีกว่าเดิม ขอขอบคุณ
-  ขอเชิญท่านมิตร ธรรมวงศ์

เรียนประธานสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาชิกสภาองศ์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน กระผมต้องขอข่ืนซมคณะผู้บริหาร ถึงกองช่าง ในการ 
พัฒนาสวนสาธารณะหนองกระทิง ซึ่งเป็นการทำงานเชิงรุกที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็น 
FACEBOOK หรือสื่อโซเชียลต่าง  ๆ ได้เห็นถึงการพัฒนา การให้ความใส่ใจของ

สวนสาธารณะแห่งนี้ เห็นแล้วก็ภาคภูมิใจที่เรามีการขยับมีการขับเคลื่อนมา มีการตั้ง 
โต๊ะออกบูธประซาสัมพันธ์รับข้อเสนอแนะ จากกลุ่มผู้ใข้สวนสาธารณะแห่งนี้ เป็นสิ่งที่ 

ภาคภูมิใจ ผมภาคภูมิใจในองศ์กรมากเลย สิ่งที่ทำอยู่ตรงนี้ สมาชิกสภาเองก็อยากฝาก 
ข้อเสนอแนะ หลายสิ่งหลายอย่างได้ทำไปแล้ว ผมเองก็ไม่ไดีใข้บริการเห่าไหร่ แต่สมัย 
เป็นหนุ่ม  ๆ เข้าไปบ่อย จุดหนึ่งที่สวนสาธารณะพึงจะมี ผมไม่ทราบว่ามีหรือไม่ เร่ืองจุด 
รักษาความปลอดภัย ยามก็ดี เจ้าหน้าที่ให้ความปลอดภัยสำหรับผู้ที่มาใข้บริการ 
นอกจากต้องมีไฟฟ้าส่องสว่างแล้ว มีพื้นที่ที่โล่งดูแล้วปลอดภัย อีกความอุ่นใจก็คือน่าจะ 
มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำในจุดต่าง  ๆ ด้วยเช่นกัน ตลอดจนถึงป้ายเตือน 
อันตรายต่าง  ๆในจุดที่คาดว่าจะมีอันตราย เช่น ที่คับขัน จุดห้ามลงเล่นนํ้า ผมว่า 
น่าจะมีด้วย ผมว่าน่าจะมีป้ายประซาสัมพันธ์องค์กรของเราในโอกาสต่าง  ๆ น่าจะใข้ 
พื้นท่ีน๋ีในการประซาสัมพันธ์องค์กรเราไปด้วย ซอขอบคุณ
-  ซอเชิญท่านนิพนธ์ นันทะสี

เรียนประธานสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาชิกสภาองศ์การ 

บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกห่าน กระผมนายนิพนธ์ มันทะสี ตำแหน่ง สมาชิกสภา 
องศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง อำเภองาว เขต ๒ กระผมมีเรื่องที่ซาวบ้านฝาก 
ติดตามและสอบถาม จำนวน ๒ เร่ือง เร่ืองแรก ตามที่องศ์การบริหารส่วนตำบลบ้านโปง 
ได้ประสานงานมายังผมและให้นำหนังสือขอรับการสนับสนุนโครงการฝายกักเก็บนํ้า หมู่ 
๑๑ บ้านสันโค้งพัฒนา ในช่วงฤดูฝนท่ีผ่านมาน้ําภัดเซาะตล่ิงด้านข้างทำให้ไม่สามารถกัก 
เก็บน้ําไว่ใข้ในการเกษตรในช่วงฤดูแล้งท่ีจะมาถึง ฝากผู้อำนวยการกองช่าง ช่วยติดตาม 
และขอความอนุเคราะห์ห่านรักษาการนายก ช่วยเหลือและช่วยแก้ไขให้ภับพี่น้อง 
ประซาซนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง เรื่องที่สอง ต้องขอขอบคุณ 
ห่านรักษาการนายกองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางล่วงหน้า ที่องศ์การบริหารส่วน 
ตำบลบ้านหวดและองศ์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่งได้ประสานขอรับการสนับสนุน 
เครื่องจักรกล โดยห่านได้ส่ังการให้ผู้อำนวยการกองช่าง ได้ส่งช่างเข้าไปสำรวจในพ้ืนท่ี 
เพราะพื้นที่ท้ังสองตำบลอยู่ในพื้นที่ห่างไกล ถนนหนทางท่ีผ่านมาในช่วงฤดู จากท่ีผมได้ 
ร่วมสำรวจ กับฝ่ายช่างเม่ือวาน เป็นถนนหนทางที่สำบากมาก ต้องขอความอนุเคราะห์
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ท่านรักษาการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และผู้อำนวยการกองช่าง 

เครื่องจักรกล เข้าไปซ่อมแซมถนน โดยส่วนหนึ่งผมก็ได้ประสานงานกับผู้นำชุมซน และ 
ซาวบ้าน ได้ร ับทราบว่า ถ ้าองค ์การบริหารส่วนจ ังหวัดลำปางเราได ้สน ับสน ุน 
เครื่องจักรกลเข้าไป ในฐานะที่เราเป็นเจ้าของพื้นที่ยินดีให้การสนับสนุน ช่วยดูแล ช่วย 
รักษาทรัพย์ล ินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เพ ื่อเป ้าหมายของเราได้ 

ดำเนินการแกไขถนนหนทางให้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ ขอขอบคุณ

-  ขอเชิญท่านธรรมการ ชุมศรี

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาชิกสภาองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน กระผมนายธรรมการ ชุมศรี ตำแหน่ง สมาชิกสภา 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง อำเภอแม่เมาะ เขต ๒ ในเขตพื้นที่ของผมมีป้ญหา 
เร่ืองน้ํา เน่ืองจากใกล้เข้าฤดูแล้ง โครงการเกี่ยวกับแหล่งนํ้า ไม่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 

ในข้อบัญญัติเลย ซึ่งถูกตัดออกไป ผมอยากให้ฝ่ายบริหาร หรือฝ่ายแผนช่วยปรับแผน 

ให้มีแหล,งนํ้าบ้าง ซ่ึงในแผนของเราไม่มีเลย ท่ีส่ง ๆ ไป ไม่ทราบว่ามีป้ญหาอะไร ถึงไม่ 
บรรจุให้ ซึ่งตอนนี้ซาวบ้านได้รับความเดือดร้อน นํ้าเป็นสิ่งลำคัญสำหรับ1ซาวบ้าน ผมก็ 
เคยเสนอหลายครั้งแล้วเรื่องแหล่งนํ้า ฝาย หน้าฝ่ายตอนนี้ตื้นเขินหมดแล้ว บ้านสบจาง 
ทำฝายไว้ เก็บน้ีาไว้ใข้ตลอดทั้งปี ปีที่ผ่านมาหมู่บ้านอื่นแห้งแล้งหมด แต่บ้านสบจางที่ 
ทำฝายไวใม,แห้ง แต่ปีนี้มีนํ้าเข้ามานี้าให้หน้าฝายตื้นเขิน ไม่สามารถกักเก็บนํ้าไว้ได้ 
เหลือน้ําน้อยมาก แต่ล้าหากเราชุดลอก ถึงจะแล้งอย่างไร เขาก็มีนี้าใข้เยอะ แต่ตอนนี้ 
เหลือไม่ถึง ๕๐ เซนติเมตร ท ี่สามารถกักเก ็บน ํ้าได ้ เช่น อ ่างเก ็บน ํ้า บ้านใหม่ 
รัตนโกสินทร์ ก็เหลือพื้นที่กักเก็บนํ้าไม่เยอะเช่นกัน ผมก็ส่งเข้ามาเพื่อบรรจุในแผน แต่ 
ไม่ได้บรรจุไว้ในแผน ผมอยากให้ฝ่ายบริหารและกองแผน ช่วยพิจารณาตรงน้ีด้วย ต่อไป 
เรื่องแหล่งนี้าควรปรับให้อยู่ในแผนพัฒนาเพื่อให้ซาวบ้านได้รู้ว่าเราเน้นถึงประซาซน 
เน้นถึงซาวบ้านว่าจะไดํใฃ้แหล่งน้ํา ยกตัวอย่างป้ญหาในพื้นที่อำเภอแม่เมาะตอนนี้ข้าว 

กำลังตั้งห้อง แต่ไม่มีแหล่งน้ําใข้ แหล่งนี้าที่ใกล้  ๆ ท่ีสามารถใข้ได้อยู่ ก็แย่งกันทะเลาะ 
กันเรื่องสูบนี้าทุกวัน เรื่องนี้ผมฝากไว้กับฝ่ายบริหารว่าจะช่วยแถ้ไขป้ญหาตรงนี้ท่ีจะเข้า 
สู่ฤดูแล้ง นํ้าที่จะใข้ต่อไปจะใข้อย่างไร วิธีกักเก็บนี้าอย่างไร ก็จะเป็นปัญหาให้กับ 

ซาวบ้านทุกพื้นที่ อำเภออื่นก็เช่นกัน แต่ในแผนพัฒนาของเราไม่มีแหล่งนํ้าเลย ขอฝาก 
ฝ่ายบริหารไว้ด้วย ขอขอบคุณ
-  ขอเชิญท่านเขน ปานสังข์

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาชิกสภาองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน วันน้ีโด้'พิง'ท่านธรรมการ ชุมศรี ประชุมสภาหลายรอบ 
ผมก็ได้ยินท่านพูดแบบนี้ตลอด เรื่องแหล่งนํ้า จริง  ๆ แล้วบริบทเรื่องการจัดแผนของ 
องค์การท้ังหมด ณ เวลานี้ ถ้าเรามีโอกาสท่ีจะทำได้หน้าฝาย ขุดสระภัยแล้วก็ดี ทุกเรื่อง 
ดีหมดเรื่องนํ้า บางครั้งสมาชิกทุกคนก็ต้องการในเรื่อง แหล่งนํ้า ถนน ท่านธรรมการก็ 
บอกว่ามีถนนไม่มีนํ้าก็ไม่มีประโยฃน์ แต่ต้องควบคู่กันไป ในส่วนหนึ่งตามที่ผมได้ทำ 
โครงการร่วมกับของกรมขลประทาน กรมทรัพยากรน้ํา ก็ได้เผยแพร่ในความรู้สึกท่ีว่า



นายเซน ปานสังข์ 
ส.อบจ.รนสริมงาม

นายบุญเลิศ แสนเทพ 
ประธานสภาฯ 
นายนิกร ธรรมสังกา 
ส.อบจ.อ.เมอืงลำปาง

เราเคยทำโครงการไปแล้ว มีแบบแผนบริบทของโครงการเราอยู่ ไม'จำเป็นจะต้องเป็น 

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางแค่นั้น ก็ฃอฝากเพ่ือนสมาซิกทุกคนว่าต่อไปมีกรม 
ทรัพยากรนํ้า เกี่ยวกับแหล่งนํ้า กรมชลประทาน เรื่องถนนหนทาง กรทางหลวงซนบท 
กรมโยธาธิการ ให้มีโอกาสมาร่วมทำกิจกรรมร่วมกันไต้ เพียงแต่เราไม่ไต้ทำการเสนอไป 
บริบทการทำโครงการก็ต้องผ่านอำเภอมียุทธศาสตร์ และที่ผ่านมาเราเคยถกเถียงกันใน 
เรื่องทำไมทำไม่ไต้ หรือทำได้ หรือไม่ได้ ก็อยู่ตรงนี้ เราควรนำกลยุทธ์ใหม่มาให้กันเพื่อ 

เรื่องกฎหมายการควบคุมในเรื่องกิจกรรมท้องถิ่น กับกิจกรรมของหน่วยงานองค์กรที่ 
เป็นป้จจุบันให้สมาซิกทุกท่านได้เล็งเห็นว่า จริง  ๆ แล้วกิจกรรมบางส่วน ไม่จำเป็นต้อง 
ทำแค่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งเดียวเท่านั้น ทำเสนอไปที่กรมทางหลวง กรม 
พัฒนาขุมซน และแหล่งนํ้าทำไปที่กรมทรัพยากรนํ้า โครงการพระราขดำริของกรม 
ฃลประทาน ก็ฃอฝากเป็นวิทยาทาน ที่อำเภอเสริมงามไต้เยอะ เพราะว่าเราทำโครงการ 
รอไว้ และมีแบบแผนบริบทที่รอไว้ ก็ฝากเพ่ือนสมาซิกท่ียังไม่ได้แหล่งน้ํามา หรือถนนมา 
จริง ๆ แล้ว อำเภอเสริมงามมีต้นทุนนํ้าที่อยู่ในพื้นที่ราบสูง แต่เรามีการสร้างอ่างเก็บนํ้า 
ไว้ อ่างเก็บนี้าแม่เสริม แม่จอก และอีกหลาย  ๆ อ่าง เพราะเรามีธนาคารนํ้าอยู่บนภูเขา 
การกักเก็บน้ัาเราไม่ได้ทำแค่ด้านล่าง ต้องมองเห็นแผนงานเราที่บางครั้ง องค์การบริหาร 

ส่วนจังหวัดลำปางไม่สามารถที่จะใซ้งบประมาณไปสนับสนุนเรื่องแหล่งนั้าทั้งหมด 
ตามที่ท่านธรรม ขุมศรี บอกว่าหน้าฝายต้ืนเขิน ผมก็เห็นด้วย มีการกักเก็บนั้าไว้ ล้าหาก 
มีดินตะกอน หรือผักตบขวาหน้าฝาย ก็ไม่สามารถจะกักเก็บน้ัาได้ เร่ืองวัซพีซ ก็ฝากฝ่าย 
บริหาร จริง  ๆ แล้วการขุดลอกหน้าฝาย ถามว่าอำเภอแม่เมาะมีกี่หมู่บ้านมีกี่เขต เรา 

สามารถแบ่งงานไปหลาย  ๆ จุด ก็ฝากฝ่ายบริหารไว้ด้วย เราอาจจะแต่ละจุด ๓-(ร;แสน 
บาท เพื่อกับเก็บนํ้าไว้ ฝากฝ่ายบริหารไต้เล็งเห็นและพิจารณาไว้ ทุกท่านที่อภิปรายมา 
ผมก็เห็นด้วยกับเรื่องแหล่งนํ้า เพราะนโยบายของรัฐบาลตอนนี้เล็งเห็นความคืบหน้า 

หรือผลประโยขน์ที่จะเป็นภัยแล้ง ขอฝากตรงน้ีไว้ ขอขอบคุณ 
-  ขอเซิญท่านนิกร ธรรมลังกา

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาซิกสภาองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน กระผมนายนิกร ธรรมลังกา ตำแหน่ง สมาซิกสภา 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง อำเภอเมืองลำปาง เขต ๙ สิ่งที่ผมอยากจะพูดอาจจะ 

แตกต่าง จากท่านสมาซิกท่านอื่น เคยมีป้ญหาเรื่องแผนมาตลอด แต่พักหลังมานี้รู้สึก 
ผ่อนคลาย ราบรื่นขึ้นเยอะ ก็เป็นความรู้สึกที่ดีที่สมาซิกสภาตั้งแต่ท่านปฏิบัติหน้าที่ 

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ก็คือท่านสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง ปฏิบัติหน้าที่ 
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และท่านธีทัต ธรรมธิถูล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ 
กองช่าง พร้อมด้วยทุกภาคส่วน รู้สึกว่าการทำหน้าที่ในสภาผ่อนคลายขึ้น คำว่าผ่อน 
คลายข้ึนก็คือ เราสามารถจะสนองตอบพื้นที่แต่ละพื้นที่ได้มากขึ้น และสิ่งที่เราต้องการ 
เพ่ิมข้ึนก็คือในเวลาอันใกล้น้ีอนาคต ถ้าเราจะสามารถเร่งปรับปรุงแผนให้สมบูรณ์ ย่ิงข้ึน 
โดยใฃ้เวลาเร็วท่ีสุด ผมอยากจะขอร้องว่าภายในต้นเดือนพฤศจิกายน เราสามารถจะทำ 
ปรับปรุงแผนให้ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีมากข้ึน จะเป็นสิ่งที่ดีมาก เพราะอนาคตอีกไม่นาน 
เราอาจจะใซ้จ่ายเงินสะสมเท่าที่เรามีอยู่ สนองตอบความต้องการของประซาซน ถ้าเรา
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ปล่อยให้แผนยืดเย้ือไป พื้นท่ีที่ไม่มีแผนจะลำบากในภายหลัง ขอขอบคุณ

-  ขอเขิญท่านธรรมการ ชุมศรี

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาขิกสภาองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน กระผมนายธรรมการ ชุมศรี ตำแหน่ง สมาขิกสภา 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง อำเภอแม่เมาะ เขต ๒ เมื่อสักครู่ผมลืมไปว่าเมื่อวัน 

ก่อนผมไดไปคุยกับท่านนายกเขามีประชุมสภา เขาก็ฝากมาว่าเร่ืองไหล’ทางที่เปีนหญ้า 
รกร้าง ซึ่งเป็นสายทาง ของเรา ทำให้ทางแคบ ปกติกว้าง ๖ เมตร ในสายทางเราไม่ได้ 
ตัดแต่งกิ่งไม้ เวลารถสวนกันทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ อยากให้ฝ่ายบริหารช่วยดูแลเรื่องนี้ 
ด้วย ช่วงต้ังแต่บ้านใหม่รัตนโกสินทร์-บ้านวังตม ก็จะมีเป็นบางช่วง จะมีต้นไม้ย่ืนเข้ามา 
ในสายทาง เช่น บ้านปงขัย ตอนนี้ซาวบ้านทำหนังสือส่งมายังองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดลำปาง หลายฉบับแล้ว เร่ืองไหล่ทาง ขอให้ท่านดูแลเรื่องนี้ด้วย ผมสอบถามว่า 
ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้ตอบหนังสือกลับมาหรือไม่ เขาตอบว่าไม่มี 
หนังสือตอบกลับมา และเขาฝากขอบคุณ ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางได้ไป
ซ่อมแซมถนนให้ จากที่วิ่งลำบาก ก็ว่ิงได้ดี แต่ก็มีส่วนน้อยที่ยังเป็นหลุมเป็นบ่ออยู่ไม่ถึง 
กิโลเมตร ขาวบ้านก็ฝากขอบคุณ ที่เห็นความสำคัญของการสัญจร คมนาคม และ 
ผู้อำนวยการโรงเรียนสบจางวิทยาก็ฝากขอบคุณมา ก็เหลืออีกไม่กี่หลุมที่ยังเสืยอยู่ 

ขอขอบคุณ

-  ขอเชิญท่านพิเขฐ ทินอยู่

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสำปางที่เคารพ และสมาขิกสภาองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดสำปางทุกท่าน ผมขอพูดในสองประเด็น ประเด็นแรก เรื่องสนาม 
ฟุตบอลบริเวณด้านหลังสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้ปรับปรุงเรื่อง 

สภาพผิวได้ดีขึ้น เราได้บริการเรื่องไฟส่องสว่างในสนาม ซึ่งช่วงนี้ก็มีดเร็วขึ้น ผมมอง 
แบบนี้ว่ากระแสไฟส่องสว่างทั้งสนามและไฟถนน กระแสที่คนออกกำลังกายเพิ่มขึ้น มี 
ทั้งคนเดินวิ่ง มาเล่นฟุตบอล การที่เราลงทุนไปกับค่ากระแสไฟฟ้า หนึ่งเดือนอาจจะ 
ประมาณหนึ่งหมื่นบาท กับส่ิงท่ีเกิดข้ึน พี่น้องประขาขนได้มาใข้ประโยฃน์ สองสุขภาวะ 
ของเขาดีขึ้น แก้ปีญหาเด็ก'ไปเล่นเกมส์ หรือผู้ใหญ่ตั้งวงอุบายมุข เรื่องโรคซึมเศร้าก็ 
อาจจะน้อยลง กิจกรรมกีฬาก็จะส่งเสริมสุขภาพถ้าเขามีสุฃภาวะที่ดีขึ้น การใข้บริการ 

ของโรงพยาบาลก็น้อยลง เราลงทุนเรื่องค่ากระแสไฟฟ้า เรื่องสังคม สุขภาวะดีขึ้น ผม 
ถือว่าคุ้มค่า ประเด็นที่สอง สืบเนื่องจากคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดได้ประขุม 
แล้วสรุปผลเรื่องสนามกีฬาที่ กกท.ให้ศูนย์สร้างทางลำปาง ส่งมอบให้กับจังหวัดสำปาง 
จะส่งมอบในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ เพราะฉะนั้นถ้าหากเราจะปรับแผนในห้วงเดือน 
ถัดไป โครงการที่ต้องรองรับที่เขาสร้างสนามกีฬา อัฒจันทร์ ลู่วิ่งยาง ที่เรียบร้อย แต่ 
อุปกรณ์ส่วนควบ ไฟส่องสว่าง ยังไม่มี เขาก็คาดหวังที่จะให้เราไปรับผิดขอบต่อ ในวันนี้ 
ตัวลิฟท์เขาก็ได้ขอมาเรียบร้อยแล้ว ฝ่ายบริหารก็ต้องตรวจสอบและติดตาม ตรงน้ีด้วย 
เพราะการปรับแผนแล้ว เราก็คงจะต้องกันงบประมาณบางส่วนเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์
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หลังจากที่เขาส่งมอบ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ แล้ว เขาจะจัดกีฬาเยาวชนแห่งชาติในปี 
๒๕๖๔ ตรงน้ีเป็นแผนของ กกท. เป็นการเร่งให้ศูนย์สร้างทางต้องส่งมอบอาคารภายใน 
ปี ๒๕๖๓ เพื่อรองรับกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ก็เป็นข้อมูลที่ฝ่ายบริหารต้องติดตามและ 
สำรวจ เพื่อโอนงบประมาณบางส่วนหรือปรับแผนรองรับตามที่สิ่งที่เกิดขึ้น ขอขอบคุณ

-  ขอเชิญท่านธีรพล ศรีวงษ์

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสำปางที่เคารพ และสมาชิกสภาองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดสำปางทุกท่าน ผมมีเรื่องที่จะเรียนผ่านไปยังผู้อำนวยการกองช่าง 
ตามที่ผมได้ศึกษารายละเอียดโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ในช่วงที่ผ่านมาเรื่องสายทาง 

ไฟฟ้าแสงสว่างในจุดเสี่ยง รู้สึกว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่สาม ประมาณ ๗๐-๘๐ จุด สายทาง 
ของเราประมาณเจ็ดร้อยกว่ากิโลเมตร ช่วงที่ผ่านหมู่บ้าน ก็มีห้องถิ่นเทศบาล หรือ 
อบต.ดำเนินการอยู่แล้ว แต่จุดที่เราจะไปติดตั้ง ใช้ระบบโซลาเซลล์หรือพลังงาน 

แสงอาท ิตย์ ผมว่าสมาชิกท ุกคนไม่ไต ้ทราบรายละเอ ียดเท ่าไหร่ อยากจะฝาก 

ผู้อำนวยการกองช่าง ล้ามีรายละเอียดช่วยแจ้งเป็นเอกสารก็ได้ และอีกอย่างที่เป็นห่วง 
เมื่อเราติดต้ังแล้ว ล้าใช้ไปลัก ๓ เดือนไม่ติดสักดวงไม่มีปีญหา แต่ล้าใช้ไป ๓ เดือนไม่ติด 
ลัก๓ ดวง หรือ ครึ่งหนี่งจะเป็นปีญหา และนาน  ๆไป ผมกลัวจะเป็นอนุสาวรีย์ ฝากไป 
ยังผู้อำนวยการกองช่างด้วยว่า เตรียมการแก้ไชปีญห'าน้ีอย่าง'ไร และล้าหากเสียไม่กี่จุด 
ท่านสมาชิกสภาในพื้นที่ก็จะประสานรถกระเช้าพ้ืนท่ีมาแกไขในเร่ืองน้ีได้ ผมยกตัวอย่าง 

การใช้พลังงานแสงอาทิตย์กล้องตรวจจับความเร็วสายอำเภองาว จ0านวน ๒ จุด ติดต้ัง 
ได้ไม่นาน ใช้ไม่ได้แล้ว ล้าหากเป็นไฟฟ้าท่านลองนึกดู ล้าหากเป็นพื้นที่เทศบาล หรือ 

อบต.เกิดปีญหา ขาวบ้านก็จะร้องเรียนนายกแล้ว หรือร้องเรียนให้มาแปลี่ยนหรือแก้ไข 
แต่ในส่วนของเรา เช่นในอำเภอที่พื้นที่ห่างไกล อำเภองาว อำเภอแม่พริก อำเภอเกิน 
อำเภอวังเหนือจะเป็นปิญหาได้ ขอฝากให้ผู้อำนวยการกองช่าง เตรียมการในเร่ืองน๋ึให้ดี 
เพราะท่านสมาชิกอยู่ในพื้นที่ ล้าเป็นขององค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภาก็จะ 

เป็นหนังหน้าไฟ อันดับแรก อยากฝากไว้และขอทราบรายละเอียดเรื่องไฟฟ้าจาก 
พลังงานแสงอาทิตย์ แต่พ้ืนท่ีของ อบต. หรือเทศบาล เขาใช้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ขอขอบคุณ
-  ขอเชิญท่านเดขทวี ศรีวิชัย

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาชิกสภาองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน กระผมนายเดชทวี ศรีวิชัย ตำแหน่ง สมาชิกสภา 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง อำเภอเกิน เขต ๒ มีสมาชิกสภาได้อภิปรายในหลาย 
ๆ เร่ือง ค่อนช้างจะเยอะ แต่ผมอยากฝากท่านประสภา ไปถึงผู้บริหารและผู้อำนวยการ 
กองช่างด้วย เรื่องแก้ไขปีญหาภัยแล้ง บางครั้งเราลงทุนนิดเดียว แต่จะแก้ไขปีญหาได้ 
ระยะยาว ผมไปเห็นเทศบาลตำบลเวียงมอก เขาแก้ไขโดยขุดลำห้วย เป็นเบ้าขนามครก 
เป็นจุดพักนํ้า ก่อนที่จะเช้าถึงภัยแล้ง แต่ไม่ทราบของเราจะติดเรื่องการออกแบบทำ 
แผนหรือไม่ ล้าในลักษณะนั้นจะคำนวณยาก แต่แก้ไขปิญหาได้ดีจริง  ๆ ก่อนท่ีเช้าสู่ฤดู 
แล้ง จะขุดเป็นเบ้าตามลำห้วย ประมาณ ๑๐ กิโลเมตร ๕๐๐ เมตร ๑ จุด เม่ือเช้าสู่ฤดู



นายเดชทวี ศรีวิชัย

ส.อบจ.อ.เถิน

นายบุญเลิศ แสนเทพ

แล้งตรงนั้นจะซับและอุ้มนํ้าไว้ เป็นการลงทุนไม,ยาก ใช้งบประมาณไม่เยอะ อยากให้ 
พิจารณาและหยิบตรงนี้ไปลองพิจารณาดู เพราะที่ผ่านมาเทศบาลตำบลเวียงมอกเขา 
แก้ไขปัญหาได้ดีมาก และวิธีแก้ไขอีกแบบหนึ่งก็คือใช้กระสอบทราย ผลปรากฏว่าฤดูนํ้า 

หลากมาพัดกระสอบทรายไปเป็นขยะอยู่ในลำห้วยเต็มเลย ถ้าทำลักษณะนี้ถ้านี้าหลาก 
มาก็จะพัดเอาตะกอนทรายมาทับถมํหลุมที่เราขุดไว้ ปีหน้าก็เริ่มกันใหม่ ถ้าจะแก้ไข 
ปิญหาภัยแล้งทำฝายทุกจุด ในจังหวัดลำปาง คงใช้งบมหาศาลมาก แต่โครงการที่ผม 
เสนอนี้ผมเคยเห็นมาแล้ว หลาย ๆ ท่ี เขตพื้นท ี่อบต.แม่วะ ก็ทำแบบนั้น ต้ัง
งบประมาณของอบต.ไปขุด ศักยภาพการขุดของเขา เป็นอบต.ขนาดเล็ก งบประมาณ 
น้อย ถ้าหากเป็นแบบนี้ อยากขอฝากผู้บริหาร และกองช่างด้วยว่า ถ้าเราจะแก้ไขปัญหา 

ภัยแล้งจริง ๆ ทำแบบนี้บ้างก็ดี ขอขอบคุณ 
-  ขอเชิญฝ่ายบริหารได้ตอบข้อซักถาม

ประรานสภาฯ
นางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางท่ีเคารพ และสมาชิกสภาองค์การ 
รองปลัดอบจ.รักษาราชการ บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน 
แทนปลัดอบจ.ปฏิบัติหน้าท่ี บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ท่ีท่านได้ทำหน้าท่ีในการตรวจสอบการบริหารงาน 
นายกอบจ.ลำปาง ของฝ่ายบริหาร และทำหน้าที่ให้กับประขาขนในการที่ท่านเป็นผู้แทนในการที่จะ

ช่วยเหลือปัญหาความเดือดร้อน แนะนำสิ่งที่ดี ๆ เพื่อเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมให้กับ 
จังหวัดลำปาง ดิฉันขอตอบในภาพรวมทั้งหมด เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา 
ท่านสุรพล บุรินทราพันธุ รองผู้ว่าราขการจังหวัดลำปาง ในฐานะที่ท่านเป็นผู้กำกับดูแล 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้รับมอบหมายจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง 
ให้มากำกับดูแลเรา ท่านได้มาตรวจเยี่ยมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ท่านได้ 
แนะนำการทำงาน ตลอดจนถึงได้รับข้อเสนอจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ซ่ึง 
ในวันนั้น รองปลัด ผู้อำนวยการกองทุกกอง และหัวหน้าฝ่าย ก็ได้นำปัญหา อุปสรรค 

การทำงานต่าง ๆ ได้นำเสนอให้กับท่าน ในเนื้อความที่ท่านสมาชิกสภาได้สอบถามมา 
ทั้งนั้นเลย เช่นกรณีขอพิจารณาทบทวนยกเลิกหรือวินิจฉัยโครงการที่มีขนาดใหญ่เกิน 
ศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเราได้มีหนังสือส่งไปจังหวัดลำปางแล้ว 
และท่านก็รับปากว่าจะดำเนินการประขุมคณะอนุกรรมการเพื่อแก้ไขการกำหนดวงเงิน 
ที่จะช่วยเหลือประขาซน ที่ตํ่ากว่าหนึ่งล้านบาท ในกรณีเหตุฉุกเฉิน หรือกรณีเร่งด่วน 
กรณีนี้เป็นอุปสรรคต่อการให้ความช่วยเหลือ หรือสนับสบุนให้กับ อปท.ในจังหวัด 
ลำปาง ท ่านก ็ได ้เห ็นความลำศ ัญและรับปากจะดำเน ินการในส่วนน ี้ ส ่วนเรื่อง 
สวนสาธารณะหนองกระทิง เราก็ได้นำเสนอท่านไปแล้ว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องกลิ่นหมา ท่าน 
ก็ได้ประสานงนกับท่านปศุสัตว์จังหวัดลำปาง เพื่อหาข้อยุติ หรือจะแก้ไขปัญหาตรงส่วน 
นี้ สำหรับสวนสาธารณะหนองกระทิง ปัจจุบันมีผู้เช้ามาใช้บริการจำนวนมาก ๒๐๐- 
๓๐๐ คนต่อวัน เป็นท่ีน่าภาคภูมิใจ ในความดีตรงน้ีก็ต้องยกให้ท่านทองดี จอมวงศ์ ปลัด 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ท่ีท่านได้ริเริ่มทำงานตรงนี้มา ดิฉันก็ได้มาสานงานต่อ 
ก็พยายามทำให้ดีที่สุด ปัญหาต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องไฟฟ้า ซึ่งแบ่งเป็น ๒ ส่วน ส่วน 
หนึ่งที่ผู้รับจ้างรับผิดขอบ และส่วนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางดำเนินการ ใน 
ส่วนของผู้รับจ้าง ในกรณีท่ีไฟฟ้าดับ จะอยู่ในประกันอยู่ เราจะแจ้งให้ผู้รับจ้างมา



นางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง ดำเนินการแก้ไขปีญหา ในส่วนท่ีเป็นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เราก็ให้ 
รองปลัดอบจ.รักษาราชการ เจ้าหน้าออกไปดำเนินการแก้ไข เสียงตอบรับจากประซาขน ก็ข่ืนซมเราเก่ียวกับแสง 
แทนปลัดอบจ.ปฏิบ้ตหน้าท่ี สว่างในการว่ิง มีพร้อม และในส่วนอ่ืน ๆ ท่ีหายไป เราก็ทำแบบสอบถามให้ประซาขน 
นายกอบจ.ลำปาง ทีเ่ขา้มาใซบ้ริการ วา่ประซาซนตอ้งการใหท้ำอะไรบา้ง ตอนนีอ้ยูใ่นระหวา่ง คณะ

ผู้บริหาร เม่ือวันอังคารที่ผ่านมาก็ไต้ลงพื้นที่ ไต้รับการตอบรับเป็นอย่างมาก ตอนน้ีเรา 
ยังไม่ไต้สรุป เพราะจะทำแบบสอบถามให้ประซาซนได้กรอก ประมาณหนึ่งอาทิตย์ เรา 
จะมารวบรวมข้อมูลคนที่แสดงความคิดเห็นมาว่าต้องการอะไรบ้าง เราจะดำเนินการ 
เซียนโครงการเพ่ือบรรจุไวในแผน เรื่องแหล่งนํ้าท่านธรรมการ ซุมศรี อยากจะเรียนท่าน 
ว่า ถ้าหากมีความจำเป็นที่ประซาซนเดือดร้อนเรื่องแหล่งนํ้าต่าง ๆ ให้ทำหนังสือซอ 
ความอนุเคราะห์เข้ามา ทางฝ่ายบริหารก็จะพิจารณาให้ตามความเหมาะสมกับโครงการ 

น้ัน  ๆ ว่า เร่ืองท่ีประซาซนเดือดร้อนมากน้อยแค่ไหน เรายังมีงบประมาณที่จะซ่วยเหลือ 
ไต้ อยากให้ท่านทำหนังสือเข้ามา ส่วนเรื่องครุภัณฑ์ กกท.ที่ท่านพิเซฐ ทินอยู่ไต้ 
สอบถามเข้ามา เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ ตอนนี้แขวงการทางก็ยังทำงานไม่เสร็จ กกท.จะ 
ทำงานต้องการครุภัณฑ์ อัฒจันทร์ เขาต้องมีหนังสือมาหาเรา ต้องเดินลำรวจความ 
ต้องการตรงนั้นร่วมกัน เราถึงจะเซียนโครงการบรรจุในแผนได้ ตรงนี้จะให้เราคิดเอง ฝืน 
เอง ก็คงจะเป็นไปไม่ไต้ เพราะว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ไมใต้จัดทำเร่ืองกีฬา 
ตรงนี้ ซึ่งต้องมีคณะกรรมสำรวจความต้องการ อะไรเท่าไหร่ อย่างไร และประเด็นของ 
ท่านนิกร ธรรมลังกา สอบถามา ให้เราเร่งดำเนินการในต้นเดือนพฤศจิกายน ที่จะ
ปรับแผน ขอให้รอเวลาอีกหน่อย ตอนนี้เราต้องทำหนังสือไปยังผู้ทรงคุณวุฒิผู้แทนส่วน 

ราซการต่าง  ๆ รวมถึงวันนี้ที่เราไต้คัดเลือกสมาขิกสภาในคณะกรรมการต่าง  ๆ เราก็รอ 
หนังสือตอบรับจากหนังสือตรงนี้ ก็จะไต้แต่งตั้งคณะทำงาน เราจะดำเนินการโดยด่วน 
หลังจากที่เราไต้คณะทำงานแล้ว ก็จะร่วมมือกันในการที่จะปรับแผน ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง 
แหล่งนั้า เรื่องต่าง  ๆ ที่ประซาซนต้องการ จะดำเนินการให้เรียบร้อย ส่วนเรื่องที่ท่าน 
ธรรมการ ซุมศรี ไต้สอบถามเรื่องวัซพืซ กิ่งไม้ที่รุกลํ้าเข้ามาในเขตทาง ในงบประมาณ 
๒๕๖๓ มีงบประมาณตั้งไว้แล้ว แต่ตอนนี้งบประมาณยังไม่เข้ามากเท่าที่ควร เรายัง 
ต้องการนำมาจัดสรรเรื่องเงินเดือนค่าจ้างประจำ สาธารณูปโภคก่อน เงินยังไม่เข้ามา 
เต็มที่ ถ้าเข้ามาเต็มที่แล้วจะแจ้งให้กองซ่างต่อไป ส่วนที่ท่านธีรพล ศรีวงษ์ ได้
สอบถามมา ดิฉ ันขออนุญาตให้ท ่านผู้อำนวยการกองซ่างไต้เป ็นผู้ตอบคำถาม
ซอขอบคุณ

นายบุญเลิศ แสนเทพ -  ขอเขิญท่านผู้อำนวยการกองซ่าง
ประธานสภาฯ
นายธีทัต ธรรมธิกูล เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาขิกสภาองค์การ
ผอ.กองช่าง บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ตามที่ท่านธีรพล ศรีวงษ์ ไต้กรุณาสอบถามเรื่องเสา

ไฟฟ้า ด้วยความเป็นห่วงของท่าน กระผมเพิ่งไต้เข้ามารับตำแหน่ง เสาไฟฟ้าจากท่ีไต้ 
ตรวจสอบข้อมูล มีอยู่ ๓ งบประมาณ และที่มาเริ่มที่ผมงบประมาณจ่ายขาดเงินล่ะสม 
กรณีที่ท่านไต้สอบถามว่า หากเกิดไฟฟ้าดับจะท่าอย่างไร เสียจะท่าอย่างไร ผมได้ 
วางแผนกับฝ่ายสำรวจแบบแผน ฝ่ายก่อสร้าง กรณีนี้ผมจะติดฟ้ายเตือน ป้ายแจ้ง ติด 
เบอร์โทรศัพท์ไว้ท่ีเสาไฟฟ้าทุกต้น กรณีไฟฟ้าดับให้แจ้งมาท่ีเบอร์ส่วนกลางขององค์การ



นายธีทัต ธรรมธิกูล 
ผู้อำนวยการกองช่าง

นายบุญเลิศ แสนเทพ 
ประธานสภาฯ

ปดีประชมุ

บริหารส่วนจังหวัดลำปาง บางคร้ังเสาไฟฟ้าท่ีดับอยู่ในพ้ืนท่ีห่างไกล บางคร้ังซาวบ้านไม่ 

รู้ว่าจะต้องแจ้งกับใคร เพื่อเป็นการประหยัดเวลาก็ให้แจ้งมาที่องค์การบริหารส่วน 
จังหวัดลำปาง ส่วนกรณีท่ีเสียจะทำอย่างไร ถ้าเสียในระยะเวลารับประกัน ๒ ปี องค์การ 

บริหารส่วนจังหวัดลำปาง ก็จะเรียกผู้รับจ้างมาดำเนินการซ่อมแซมไต้ และถ้าเกิน ๒ ปี 
ไปแล้วจะทำอย่างไร ก็เป็นอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางแก้โซให้พื่ 
น้องต่อไป ส่วนเรื่องนํ้าที่ท่านเซน ปานสังข์ และท่านธรรมการ ชุมศรี ไต้อภิปรายเป็น 
ห่วงว่าปีนี้แล้งแน่ ซึ่งผมก็ไต้เข้าร่วมประชุมกับท่านผู้ว่าราซการจังหวัดลำปาง ท่านไต้ 
แจ้งว่าปีนี้ปริมาณนํ้าในเขื่อนกิ่วคอหมา มีปริมาณนํ้าที่เก็บไว้ไม่ถึง ๕๐ เปอร์เซ็นต์ตํ่า 
กว่าระดับสันเขื่อน ๒ เมตร เขื่อนกิ่วลม มีปริมาณนํ้าที่เก็บไว้ไม่ถึง ๕๐ เปอร์เซ็นต์ตํ่า 
กว่าระดับสันเขื่อน ๓ เมตร ป้ญหาก็จะอยู่กับพื่น้องประซาซน ผมยกตัวอย่างอ่าง
เก็บนํ้าแม่จาง ท่านธรรมการ ชุมศรี คงรู้พ้ืนท่ีดี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตเป็,Mเจ้าของอ่างเพ่ือ 
กักเก็บนํ้าไว้ใข้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า และอีกส่วนหนึ่งปล่อยมาให้ซาวบ้านท่า 
เกษตรกรรม ต้นนํ้าอ่างแม่จางอยู่ที่อำเภอแม่เมาะ ปล่อยลงมาสู่ล0านํ้าจาง ตำบลจาง 

เหนือ จะไหลผ่านสามอำเภอคือ อำเภอแม่เมาะ อำเภอแม่ทะ อำเภอเกาะคา ปลายทาง 
อยู่ที่ตำบลวังพร้าว ปีที่ผ่านมาราษฎรตำบลวังพร้าวประสบป็ญหาภัยแล้ง ไม่มีแหล่งน้ํา 
ผลิตนํ้าประปา ผมอยากจะนำเรียนท่านว1าปีนี้แล้งแน่ ฝนตกจริงแต่ไม่ไต้ตกเหนือเข่ือน 
ก็ฝากท่านสมาซิกสภา ช่วยดูเร่ืองลำน้ําไหนท่ีต้ืนเขิน ผักตบซวา ลิงต่าง ๆ ที่เป็นป็ญหา 
กับพื่น้องซาวบ้าน ส่งแผนเข้ามาที่กองแผนและงบประมาณ ผ่านมากองช่าง จะไต้ส่ง
ทีมงานไปสำรวจเพ่ือแก็ไฃปีญหาตามท่ีราษฎรต้องการ ขอขอบคุณ 
มีสมาซิกท่านใดจะเสนอหรือสอบถามในวาระน้ีอีกหรือไม่ ซอเซิญ 
-ไม่มี ผมขอปิดประชุม

เวลา ©๖.๕๖ น.

(ลงข่ือ) ผู้บันทึกรายงานการประชุม
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(นางสมพร กาไวย์)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
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